



สรุปการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

f สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร www.parliament.go.th Pr_ParliamentTH

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

- (1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
- (2) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
- (3) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระการพิจารณาเรื่องด่วนในวันนี้ ประธานฯ คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 162 วรรค 1 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายโดยไม่มีการลดมตีไว้วางใจทั้งนี้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งกำหนดวันที่พร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและประธานรัฐสภาได้บรรจุในระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับที่ 140 ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาข้อบังคับได้กำหนดขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภาจะให้สมาชิกซักถามอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมจะมีที่ซักถามเป็นประเด็นประเด็นไปโดยไม่มีการลดมตีไว้วางใจตามข้อบังคับที่ 140
2. สมาชิกรัฐสภามีสิทธิที่จะซักถามและอภิปรายในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จตามข้อบังคับที่ 141
3. รัฐมนตรีเท่านั้นที่มีสิทธิที่จะอภิปรายตอบข้อซักถามความเห็นของสมาชิกรัฐสภา โดยจะตอบสมาชิกแต่ละคนเป็นลำดับไปหรือจะรอรวมกันหลาย ๆ คนตอบก็ได้ทำข้อบังคับที่ 142 ในการอภิปรายให้นำข้อความในหมวด 2 ส่วน 3 มาอภิปรายโดยอนุโลมตามข้อบังคับที่ 143

ทั้งนี้ ได้แจ้งสรุปผลการประชุมหารือระหว่างประธานรัฐสภา ผู้แทนของวุฒิสภา ผู้แทนของสมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรค เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ซึ่งได้มีข้อสรุปตกลง ดังต่อไปนี้

1. การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นจะใช้เวลา 2 วัน รวมเป็น 29 ชั่วโมง โดยให้ประธานในที่ประชุมใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 6 ชั่วโมง สมาชิกวุฒิสภา 4 ชั่วโมง 30 นาที สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล 4 ชั่วโมง 30 นาที สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้าน 13 ชั่วโมง

2. ประธานฯ จะอนุญาตให้สมาชิกฯ แต่ละฝ่ายกำหนดเวลาและผู้อภิปรายแต่ละคนนั้น ขอให้ประธานวิปฯ มาส่งที่หน้าบัลลังก์ เพื่อได้เรียกชื่อตามดับต่อไป

เรื่องด่วน

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และวันที่ 3 กันยายน 2567 ตามลำดับ นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันที่พร้อมจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2567 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2567 นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เรียบร้อยแล้ว

คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ประองคอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน

ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายอยู่หลายประการ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เราเติบโตน้อยกว่าศักยภาพจริง ปัญหาหนี้สินเรื้อรัง ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นทุกที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมและการเมือง

ทั้งหมดนี้คือ "ความท้าทาย" ที่รัฐบาลพร้อมจะประสานพลังกับทุกภาคส่วน (Collaboration) เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็น "ความหวัง โอกาส และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และสังคม" ของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม (Inclusiveness) รัฐบาลพร้อมเสริมศักยภาพสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งบทบาทและสิทธิ (Empowerment) เพื่อพลิกฟื้นประเทศจากปัญหาที่รุมเร้าและทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

ประเทศไทยมีพื้นฐานศักยภาพที่แข็งแกร่ง แต่เมื่อมองไปข้างหน้ายังต้องเผชิญความท้าทายอีกหลายประการ ได้แก่

ประการแรก ความท้าทายของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินครัวเรือน ซึ่งขณะนี้มูลค่ากว่า 16 ล้านล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขณะที่สัดส่วนหนี้เสีย (NPLs) ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับปัญหาหนี้ในระบบภายใต้บริบทของความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างคนจนและคนรวย และความเจริญกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่เป็นหลักส่งผลให้คนไทยจำนวนมากเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและไม่มีสิทธิในที่ดินทำกิน

ประการที่สอง สังคมและเศรษฐกิจเราถูกท้าทายด้วยการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่เร็วกว่าระดับการพัฒนาประเทศและเร็วกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค โดยในปี 2566 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ (Aged Society) นั่นคือมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าอีก 10 ปี จะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสุดยอด (Super Aged Society) ในขณะที่มีอัตราการเกิดลดลง คุณภาพและทักษะแรงงานของไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำเยาวชนและประชากรวัยแรงงานที่มีความรู้ อ่านออกเขียนได้ขั้นพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 64.7 คะแนนวัดผล PISA ของเด็กไทยต่ำสุดในรอบ 20 ปี ทุกทักษะ นอกจากนี้ ยังมีเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษามากกว่า 1 ล้านคน ยิ่งไปกว่านั้น คนไทยทุกช่วงวัยกำลังเผชิญกับภาวะเครียดสะสมรุนแรงขึ้น คาดว่าขณะนี้ มีผู้มีปัญหาสุขภาพจิตกว่า 10 ล้านคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก กล่าวโดยสรุปคือ คุณภาพของคนไทยในวัยทำงานลดลงมาก ในขณะที่การเข้าสู่สังคมสูงวัยและภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลสวัสดิการและงบประมาณด้านสาธารณสุขมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประการที่สาม ความมั่นคง ปลอดภัยของสังคมถูกคุกคามจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 พบว่ามีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 และมีจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.9 ล้านคน นอกจากนี้ อาชญากรรมออนไลน์และการพนันออนไลน์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการรับแจ้งความกว่า 5 แสนเรื่อง รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ประการที่สี่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งรองรับแรงงานกว่าร้อยละ 32 - 35 ของแรงงานทั้งหมด และมีมูลค่าประมาณร้อยละ 35 ของ GDP กำลังประสบปัญหาสภาพคล่อง และสัดส่วนหนี้เสีย (NPLs) ต่อสินเชื่อรวมของ SMEs ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 7.6 ซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวลง กระทบต่อความสามารถในการจ้างงาน การปรับค่าจ้างแรงงาน และกลายเป็นข้อจำกัดของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ประการที่ห้า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดั้งเดิมไทยโดยเฉพาะ SMEs ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technological Disruption) รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตในห่วงโซ่อุปทานและแนวโน้มความต้องการใหม่ ๆ ของโลก ในขณะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านราคาของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในรูปแบบการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ โดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ต้องลดกำลังการผลิต ลดการจ้างงาน หรือปิดตัวลง สะท้อนให้เห็นจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดระดับลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 60

ประการที่หก จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น ในปี 2567 ประเทศไทยเผชิญกับภาวะภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรกและจะเผชิญภาวะฝนตกหนักผิดปกติในช่วงครึ่งหลังของปี นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ของไทยยังย่ำแย่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทำให้มีคนไทยป่วยจากมลพิษทางอากาศกว่า 10 ล้านคนในปี 2566

ประการที่เจ็ด ประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจากการรัฐประหาร ความขัดแย้งแบ่งขั้วที่รุนแรง รวมถึงการถดถอยรัฐบาลออกจากอำนาจในแบบที่คาดเดาไม่ได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบกระท่อนทรนแรงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ประการที่แปด ระบบราชการแบบรวมศูนย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มที่ การทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจและบทบาทซ้ำซ้อน โครงสร้างของหน่วยงานราชการที่แตกกระจายและไม่ประสานร่วมมือกัน มีการขยายตัวไปสู่สำนักงานส่วนภูมิภาคมากเกินไป ความจำเป็น ระบบขนาดใหญ่โต เทอะทะ และเชื่องช้า รูปแบบการประเมินและตัวชี้วัดการทำงานไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร ขนาดและศักยภาพไม่ทันกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วยังเป็นภาระของประชาชนในการใช้บริการอีกด้วย

และประการสุดท้าย ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ที่เปลี่ยนไป เกิดการแบ่งฝ่ายแยกขั้วระหว่างประเทศมหาอำนาจและประเทศต่าง ๆ

การกีดกันทางการค้า (Protectionism) การใช้กฎระเบียบโลกสร้างอุปสรรคทางอ้อมในการแข่งขัน ส่งผลให้ทุกประเทศจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีและยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบายภาครัฐและปรับท่าทีของประเทศในการมีปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศ

รัฐบาลจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนพลิกความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พร้อมกับสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ให้กับประชาชนทุกคน และต่อยอดการพัฒนาของภาคการผลิตและบริการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมทั้งวางยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร เพื่อตอบสนองปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์พลิกฟื้นความเชื่อมั่นของคนไทยและสากล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นความภูมิใจของคนไทยที่นานาประเทศให้การยอมรับและเชื่อถือ

รัฐบาลตระหนักดีว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องปัญหาหนี้สินรายได้อ่อน ค่าครองชีพ รวมทั้งความมั่นคงและปลอดภัยในสังคม คือ ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องเร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ด้วยการแก้หนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาที่กระทบความมั่นคงของสังคม เพื่อนำความหวังของคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุด โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันที ดังนี้

นโยบายแรก รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ โดยเฉพาะ กลุ่มสินเชื่อบ้านและรถ ช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรม (Moral Hazard) ของผู้มีภาระหนี้สิน ควบคู่กับการเพิ่มความรู้ทางการเงินและส่งเสริมการออมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยจะดำเนินนโยบายผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์

นโยบายที่สอง รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมพร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งทางการค้าต่างชาติ โดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการแก้ไขปัญหาหนี้ของ SMEs เช่น การพักหนี้การจัดทำ Matching Fund ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชน เพื่อประคับประคองให้กลับมาเป็นกลไกที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นโยบายที่สาม รัฐบาลจะเร่งออกมาตรการเพื่อลดราคาพลังงานและสาธารณูปโภค ปรับโครงสร้างราคาพลังงานควบคู่กับการเร่งรัดจัดทำ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายพลังงานได้โดยตรง (Direct PPA) รวมทั้งพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) สำรวจหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม และการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชา (OCA) เพื่อลดต้นทุน

ด้านพลังงาน พร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (Mass Transit) และการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับนโยบาย "ค่าโดยสารราคาเดียว" ตลอดสาย เพื่อลดภาระค่าเดินทาง

นโยบายที่สี่ รัฐบาลจะสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษี (Informal Economy) และเศรษฐกิจใต้ดิน (Underground Economy) เข้าสู่ระบบภาษีที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 50 ของ GDP เพื่อนำไปจัดสรรสวัสดิการด้านการศึกษาสาธารณสุข และสาธารณสุขป้อน รวมทั้งอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของประชาชน พร้อมทั้งจะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นโยบายที่ห้า รัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก และผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล และพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่มุ่งพัฒนานโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน และการประกอบอาชีพ

นโยบายที่หก รัฐบาลจะยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย โดยใช้แนวคิด "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" นำเทคโนโลยีด้านการเกษตร (Agri-Tech) เช่น เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Tech) มาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการคว้าโอกาสในตลาดใหม่ ๆ รวมทั้งอาหารฮาลาล และฟื้นฟูนโยบาย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตร รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร

นโยบายที่เจ็ด รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการสานต่อความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการตรวจลงตราทั้งหมดของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซ่า เช่น กลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ (MICE) และกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานทางไกล (Digital Nomad) ซึ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 1,892 ล้านล้านบาท ในปี 2566 โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Destinations) เช่น สวนน้ำ สวนสนุก ศูนย์การค้า สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) นำคอนเสิร์ต เทศกาล และการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจัดในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลที่จะกระจายลงสู่ผู้ประกอบการภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหาที่กระทบต่อสังคมและสร้างความเสี่ยงอย่างมหาศาลอีกสองประเด็นปัญหา คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและอาชญากรรมออนไลน์

นโยบายที่แปด รัฐบาลจะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรเริ่มตั้งแต่ การตัดต้นตอการผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การสกัดกั้นควบคุมการลักลอบ นำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติด การปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาด การค้นหาผู้เสพในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ตลอดจนการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด การฝึกอาชีพ การศึกษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือเพื่อมิให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีก เพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคม

นโยบายที่เก้า รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมออนไลน์/มิจฉาชีพ และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดยการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์ อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยผนึกกำลังกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้าง กลไกการร่วมรับผิดชอบของบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคมและธนาคารพาณิชย์

นโยบายที่สิบ รัฐบาลจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้อง กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่สำคัญ ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและ สวัสดิการของรัฐได้โดยสะดวกตามที่กฎหมายบัญญัติ

เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะกลางและระยะยาว รัฐบาล จะต่อยอดการพัฒนาของภาคการผลิตและการบริการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อ วางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต โดยปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจ (Industry Transformaton) และพัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ (New Growth Engine) ที่จะปูพื้นฐาน ให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ด้วยการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของความต้องการของผู้บริโภคด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อเร่งให้ประเทศไทย หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยเร็ว และพัฒนาบทบาทให้เป็นผู้เล่นสำคัญทางเศรษฐกิจ ในเวทีโลก โดยดำเนินการ ดังนี้

1. การสร้างโอกาสต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม โดย

1.1 รัฐบาลจะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป ไปสู่อานยนต์แห่งอนาคต (HEVs PHEVs BEVs และ FCEVs) โดยเร่งดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ให้มาตั้งฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ ภายในประเทศ (Local Content) และการถ่ายโอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ธุรกิจไทย ในขณะที่ยัง

รักษาการจ้างงานควบคู่กับส่งเสริมการพัฒนาระดับทักษะ และการปรับทักษะของแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องยนต์ สันดาป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2 รัฐบาลจะส่งเสริมการยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Culture) เพื่อส่งเสริม Soft Power ของประเทศ เราจะสนับสนุนและส่งเสริมการปรับใช้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน (Local Wisdom) ซึ่งเป็นศักยภาพของคนไทยและทุนทางวัฒนธรรมกับศิลปะร่วมสมัย และสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับสินค้าโครงการ OTOP ทั้งด้านมาตรฐานและดีไซน์ให้ทันสมัย โดดเด่น แตกต่าง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก รวมทั้งจะสนับสนุนการสอดแทรก ทุนทางวัฒนธรรมในภาพยนตร์ไทยและสื่อทุกรูปแบบ

2. ส่งเสริมโอกาสในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดย

2.1 รัฐบาลจะส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Eco-friendly Economy) โดยอาศัยจุดแข็งของที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งปี สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์บนหลังคาและผิวน้ำ พลังงานน้ำ และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี และคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เพื่อความยั่งยืน และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รูปแบบใหม่สำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกพลังงานสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง การปรับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจบริการให้เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

2.2 รัฐบาลจะต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จากความ เข้มแข็งเดิมในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตฮาร์ดดิสก์ให้เป็น อุตสาหกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเพื่อตั้ง Data Center และโรงงาน ผลิตชิปและชิปดีไซน์ และผลิต Semiconductor ในประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศ รัฐบาลนี้จะวางรากฐานให้คนไทยทุกกลุ่มวัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม นำประเทศสู่ความล้ำสมัย โดยไม่ละเลยจุดสมดุลของความเป็นเจ้าของอาชีพไทยข้อมูลและการเปิดกว้างของโอกาส สำหรับ การพัฒนา

2.3 รัฐบาลจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ (Care and Wellness Economy) และบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) โดยอาศัยพื้นฐานจิตวิญญาณการบริการ ของคนไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ การแพทย์แผนไทยที่เป็นจุดแข็ง เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประชากรโลก เข้าสู่สังคมสูงวัย พร้อมกับส่งเสริมการผลิตและการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ

สนับสนุนการยกระดับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยโดยใช้นวัตกรรมรวมถึงการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจและควบคุมผลกระทบทางสังคมโดยการตรากฎหมายตลอดจนสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Tech) และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของภูมิภาค

2.4 รัฐบาลจะมุ่งสู่เป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลก (Financial Hub) โดยรัฐบาลจะผลักดันการยกเว้นกฎหมายชุดใหม่ที่มีความเป็นสากล โปร่งใส และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ออกแบบสิทธิประโยชน์ที่จูงใจนักลงทุนและพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการเงิน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทด้านการเงินระดับโลก

3. รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายโอกาส โดย

3.1 รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถออกขายสู่ตลาดโลกได้จริง สร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม จากห้องสู่ห้าง และเปิดการร่วมมือกับภาคเอกชนเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุน การตั้งกองทุนสนับสนุน การจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีของภาครัฐมาสนับสนุน การนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาสู่ผู้ประกอบการไทย

3.2 รัฐบาลจะเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ (Mega Projects) อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางราง ทางน้ำ ทางถนน และทางอากาศอย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนน ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ พัฒนาระบบขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) สร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงควบคู่กับการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ ยกระดับท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้า พัฒนาสนามบินและเส้นทางการบินใหม่ ๆ เช่น สนามบินล้านนา สนามบินอันดามัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) เพิ่มประตูบานใหม่ (Gateway) รองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนโครงการ Landbridge โดยเฉพาะด้านการลงทุนโดยเอกชน เพื่อให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งของภูมิภาค (Logistics Hub)

3.3 รัฐบาลจะเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเข้าถึงได้ ทั้งในด้านพื้นที่และราคา สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสนับสนุนให้ประชาชนผลิตกระแสไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ใช้ในครัวเรือนและมีรายได้จากการจำหน่าย กระแสไฟฟ้าที่ผลิตเกินกว่าความต้องการคืนให้รัฐ และจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

3.4 รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำกับดูแลให้เกิดการจัดสรรคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจรดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุม เพียงพอ และเข้าถึงได้ ทั้งในด้านพื้นที่และราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างระบบนิเวศเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3.5 รัฐบาลจะเปลี่ยนโครงสร้างทางภาษีครั้งใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ ดึงแรงงานนอกระบบที่มีอยู่มากกว่าร้อยละ 50 เข้าสู่ระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ของการปฏิรูประบบภาษีไปสู่แบบ Negative Income Tax ที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับ "เงินภาษีคืนเป็นขั้นบันได" ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.6 รัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เร่งจัดทำแผนที่ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐและแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนยุคความขัดแย้ง และแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิที่ดิน ที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น

รัฐบาลเชื่อว่าทุนมนุษย์เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกำลังและความสามารถ โดย

1. รัฐบาลจะส่งเสริมภารกิจและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม เด็กไทยทุกคนจะต้องเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐาน เมื่อเติบโตก็ได้เรียนหนังสือที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลส่งเสริมการปลดล็อกศักยภาพทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความสามารถทางกีฬา และพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุน ตอบโจทย์ศักยภาพของผู้เรียน ลดภาระและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนสองภาษาโดยใช้ AI เป็นตัวช่วย เน้นการสอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเพื่อการสร้างรายได้ (Learn to Earn) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการเฟ้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิรูประบบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอนาคตและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

2. **รัฐบาลจะยกระดับทักษะและปลดล็อกศักยภาพของคนไทยเพื่อสร้างงานสร้างรายได้** โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการสร้าง Soft Power ของประเทศ ผ่านการส่งเสริม 1 ครอบครัวยุคใหม่ 1 ซอฟต์แวร์ (OFOS) จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบและส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าเสริมทักษะเดิม (Reskill) เพิ่มทักษะใหม่ (Upskill) ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับทักษะที่เพิ่มขึ้น เช่น ทักษะด้านการประยุกต์ใช้ AI รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. **รัฐบาลจะยกระดับระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งกว่าเดิม รัฐบาลนี้จะต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทย จาก "30 บาทรักษาทุกโรค" จากพื้นฐานความสำเร็จหลายสิบปีของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค มาเป็น "30 บาทรักษาทุกที่"** ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุข และการขยายเครือข่ายการบริการระดับปฐมภูมิ พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อให้คนไทยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ลดเวลาและค่าใช้จ่าย และสามารถรองรับความต้องการใหม่ ๆ จากสถานการณ์สังคมสูงวัย รัฐบาลจะสานต่อโครงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และใช้ศักยภาพของเครือข่ายสาธารณสุขในการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ พร้อมทั้ง **เพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด** โดยเน้นการป้องกัน (Prevention) ให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก

4. **รัฐบาลจะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ** โดยเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้เข้าถึงสิทธิที่พึงมี ทั้งการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการตั้งครอบครัว สิทธิในการดูแลระหว่างคู่ชีวิต การเข้าถึงสวัสดิการ โดยเริ่มต้นจากสวัสดิการข้าราชการ รัฐบาลจะต่อยอดความสำเร็จของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเพื่อให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ และ **ในฐานะนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่ 2 ของประเทศไทย** ดิฉันจะส่งเสริมความเท่าเทียมของชายและหญิง ทั้งในระดับครอบครัวและในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยไม่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ อยู่ในสังคมที่สามารถเป็นทั้งแม่และเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้ไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย

ในการบริหารประเทศในยุคนี้ เราจะไม่สามารถมองผ่านความท้าทายและโอกาสของ **ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปได้** รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนี้

1. **รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ** อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศท้องถิ่น เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **รัฐบาลจะสร้างการมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะการแก้ปัญหา PM 2.5 และการบริหารจัดการน้ำ** ที่จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลจะจัดการกับปัญหาการลักลอบกำจัดหรือฝังกลบกากอุตสาหกรรม/ของเสียอันตรายด้วยความเข้มงวด และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ

2. **รัฐบาลจะยกระดับการบริหารจัดการน้ำ** จะจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงได้ และจะเร่งให้น้ำถึงไร่ นา ด้วยการเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ควบคู่กับการขยายเขตชลประทาน พร้อมทั้งเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ **รัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง** ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มน้ำ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

3. **รัฐบาลจะสานต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neuty)** เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะช่วยเปิดประตูบานใหญ่สู่การค้าโลกและช่วยสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ของอาเซียน ผ่านตลาดหลักทรัพ์ไทย

ประเทศไทยเราเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแย้งแบ่งขั้วอุดมการณ์ที่รุนแรงมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระทั่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น **รัฐบาลนี้จำเป็นต้องพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของทั้งคนไทยและต่างชาติ** ด้วยการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ มีนิติธรรม และความโปร่งใส ดังนี้

1. **รัฐบาลจะเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุด** โดยยึดโยงกับประชาชนและหลักการของประชาธิปไตย สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล เคารพพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นบันไดสู่การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญ รวมถึงการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

2. **รัฐบาลจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) และความโปร่งใส (Transparency)** สร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณของรฐน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างรายได้ และสร้างโอกาสแก่ประเทศและประชาชน โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศให้เป็นทุนทางสังคมและทางความคิดที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

3. **รัฐบาลจะปฏิรูประบบราชการและกองทัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ** เปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยในระบบดิจิทัล (Digital Government) ปรับขนาดให้มีความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการ ปรับขนาดและกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจ เปลี่ยนผ่านรูปแบบการเกณฑ์ทหารไปสู่แบบสมัครใจเน้นใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง มีคุณธรรม มุ่งมั่นและมีอาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของรฐและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และการดูแลชุมชน

4. **รัฐบาลจะยกระดับการบริการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น** ปรับบทบาทภาครัฐเป็นการส่งเสริมสนับสนุน (Enable) การอำนวยความสะดวก (facilitate) และการกำกับกฎกติกา (Regulate) เพื่อให้ประชาชนและเอกชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งจะลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (Ease of Doing Business) เพื่อไม่ให้ภาครัฐเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจหรือขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐบาลของดิฉันจะแปลงความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจไปสู่ยุทธศาสตร์ที่จะเสริมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยและเกื้อกูลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ดังนี้

1. **รัฐบาลจะรักษาจุดยืนของการเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศ (Non-Conflict)** และจะดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานสากล โดยมีผลประโยชน์ของชาติเป็นแกนกลางสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกัน (Active Promoter of Peace and Common Prosperity) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูง ผู้ประกอบการและนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย

2. รัฐบาลจะเดินหน้าสานต่อนโยบายการทูต เศรษฐกิจเชิงรุก และการสร้าง Soft Power เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเฉพาะตลาดใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระบบทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) และเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้าสำคัญ ยกเว้นมาตรฐานของประเทศ เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่รัฐบาลของดิฉันจะสานต่อจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

แม้ว่าการบริหารงานของรัฐบาลจะเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน อันเป็นปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สั่งสมต่อเนื่องมากว่า 10 ปี และถูกซ้ำเติมด้วยโควิด - 19 ทำให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไร้ซึ่งมาตรการทางการเงินและการคลังที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คาดว่าประเทศจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะของประเทศใกล้เคียงเพดานที่ร้อยละ 70 ของ GDP ในปี 2570 จึงเป็นความท้าทายอันยิ่งยวดที่รัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็วโดยการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มรายได้ทั้งในระดับประเทศและระดับปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ การยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ รวมถึงการเร่งบริหารทรัพย์สินของรัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบภาษี และจะกลับกลายเป็นศักยภาพทางนโยบายการคลัง (Fiscal Space) ที่เพียงพอสำหรับการเป็นแกนหลักในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและดำเนินนโยบายการคลังโดยบริหารค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญได้แก่ การเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจโดยเร็ว การพิจารณาใช้จ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทั้งในส่วนของเงินกู้และการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาประเทศ รวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัด

ท้ายที่สุด รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์และดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็น

กลไกในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในนามนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคน

ในนามรัฐบาล ดิฉันขอให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ว่า จะมุ่งมั่นตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งประสานพลังจากทุกภาคส่วน จากทุกช่วงวัย จากทุกความเชี่ยวชาญขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันให้สำเร็จพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้า

เพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม ทำให้คนไทย มีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

เพื่อนำพาความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทย และ ประเทศไทย

เพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้ประเทศไทย จากวันนี้ไปถึงอนาคต

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน ดังนี้

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกรัฐสภา อภิปรายว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครบรอบ 1 ปี รอบก่อน 11 กันยายน 2566 เป็นรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ที่มาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และวันนี้ (12 กันยายน 2567) เป็นรัฐบาล ของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นเพราะปัญหาหลักนิติรัฐ ซึ่งหลักการนิติรัฐมีใจความเรียบง่ายว่า หมายถึงประเทศที่ถูกปกครองด้วยกฎหมายไม่ได้ถูกปกครองด้วยการทำตามความพอใจของผู้มีอำนาจ การออกมาแสดงความคิดเห็นของผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยกำลังขาดระบบนิติรัฐ คนมีคติใช้อำนาจที่มีมาทุบทำลายพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง เรื่องนี้ไม่ใช่พรรคก้าวไกลเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อ คณะรัฐมนตรีเองก็กำลังตกเป็นเหยื่อเช่นกันจนนำมาสู่การแถลงนโยบายในวันนี้ 1 ปีที่สูญเสียเปล่า จากการจัดตั้งคณะรัฐบาลข้ามขั้ว ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการการตัดสินใจ 3 ปีต่อไปจากนี้เป็น 3 ปี ที่จะตั้งชื่อว่ารัฐบาล 3 นาย นายใหญ่ นายทุน และนายหน้า ที่ไม่มีอนาคตที่ดีขึ้นหากยังอยู่ในการเมืองแบบนี้เพราะพวกท่านกำลังยอมต่อกระบวนการนิติสงครามที่ทำลายหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐของประเทศไทยไปจนสิ้น เริ่มจากหนึ่งปีที่สูญเสียเปล่า ซึ่งวันนี้ครบรอบหนึ่งปีเต็มพี่น้องประชาชนได้อะไร จากคำสัญญาของรัฐบาลชุดที่แล้วที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล คำสัญญาที่ให้ไว้ต่อกลุ่มคนยากไร้ ไม่เป็นไปตามสัญญา เพราะขณะที่เงินใหม่ยังไม่เข้า หนี้เก่าก็ยังไม่แก้ กลุ่มเกษตรกรเจอกับปัญหาหมูเถื่อน ปัญหาปลาหมอค้างค้ำ ภาคธุรกิจเจอกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่ยังไม่ลด สินค้านำเข้าล้นทะลัก ประชาชนทั่วไปขาดความมั่นคงต่าง ๆ ในชีวิต รัฐบาลขาดอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ในช่วงหาเสียงบอกว่าเมื่อเป็นรัฐบาล

จะแจกทันที แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การเลื่อนแล้ว เลื่อนอีก จนถึงวันนี้ก็ยังไม่จ่าย ตอนแรกบอกว่าจะให้พร้อมกันเพื่อสร้างพายุหมุนด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลก็ปรับแผนมาเป็นแบบทยอยจ่าย โดยจ่ายเป็นเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้จ่ายเป็นดิจิทัลวอลเล็ตทั้งหมด ที่รัฐบาลมุ่งหวังจะสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลตอนแรกบอกว่าจะใช้ระบบ Blockchain เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สุดท้ายแล้วเงินจะหมุนไปเข้ากระเป๋าใคร ทำให้กังวลว่า Blockchain จะอยู่ในนโยบายดังกล่าวหรือไม่ สรุปว่านโยบายเรื่องถ่านหินแทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิม หนี้เก่าก็ยังไม่แก้ คือ นโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือน เมื่อปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลจัดแถลงข่าวว่าจะแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบ แต่หากพิจารณาหนี้ครัวเรือนจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย จะพบว่าร้อยละ 90.8 ของ GDP เป็นยอดของหนี้ครัวเรือนที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง นำโดยการขยายตัวของหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค และหนี้เพื่อการอยู่อาศัย หลายส่วนกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึงหนี้ยานยนต์ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่เกษตรกรไทยในปัจจุบันกว่า 1 ใน 3 มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน มีหนี้สินล้นพ้นตัวที่รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ได้และรัฐบาลยังเคยประกาศว่าจะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี แต่ผลลัพธ์ที่ได้มีแต่ปัญหาหมุ่ถื่น ปัญหาปลาหมอกคางค้ำ ที่ทำลายโครงสร้างราคาผลิตผลทางการเกษตรทำลายสภาพแวดล้อม และเป็นปัญหาต่อประมงชาวไทย หากพิจารณาตัวเลขในระดับมหภาค 3 ไตรมาสของการทำหน้าที่ของรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ตัวเลข GDP ภาคการเกษตรของไทยลดลง 3 ไตรมาสอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 3 เดือนแรกของการทำหน้าที่รัฐบาลชุดที่แล้วลดลงไปร้อยละ 0.4 ไตรมาสแรกของปี 2567 เดือนที่ 4 – 6 ของรัฐบาลชุดที่แล้ว ตัวเลขนี้ลดลงไปอีกร้อยละ 2.7 สุดท้ายไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 หรือเดือนที่ 7 – 9 ของการทำหน้าที่ของรัฐบาลชุดที่แล้ว ตัวเลขลดลงไปร้อยละ 1.1 ไม่มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องเกษตรกร กลุ่มภาคธุรกิจ ในขณะที่รัฐบาลประกาศว่าจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศเพื่อลดราคาพลังงาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลยังไม่มีมาตรการเยียวยาสัมปทานกับนายทุนด้านพลังงานแต่อย่างใด ทำให้ราคาพลังงานไฟฟ้ายังคงสูงอยู่ รัฐบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการติดหนี้การไฟฟ้ารวมหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่งสุดท้ายต้องใช้เงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้หนี้ในส่วนนี้ ยิ่งมองไปในอนาคตยิ่งสิ้นหวังกับการลดต้นทุนพลังงาน เนื่องจากต้นทุน 2 ด้าน คือ 1. ต้นทุนด้านการเงิน ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) มีการประมาณการสูงเกินจริง ประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินจริง และประมาณการจำนวนประชากรที่ใช้พลังงานสูงเกินจริง ทำให้ปัจจุบันแผน PDP มีโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตไฟฟ้าในอนาคตเกินกว่าร้อยละ 40 เกินกว่าความต้องการ มีแต่กลุ่มทุนพลังงานเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ โดยการประมูลโรงไฟฟ้าที่ล้นเกิน แต่สุดท้ายประชาชนจะกลายเป็นผู้ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ซึ่งแฝงอยู่ในค่าอัตราไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) จากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเหล่านี้ 2. ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ตามแผน PDP ยิ่งจะทำให้ประเทศไทยมีพลังงานที่ไม่สะอาดเพิ่มเข้ามาในระบบไฟฟ้า

ไม่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย Net Zero สัญญากับประชาคมโลกเอาไว้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 และควรจะต้องมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอยู่ในระบบสูงถึงร้อยละ 68 ภายในปี 2583 แต่ในร่าง PDP กลับระบุไว้ว่าประเทศไทยสามารถทำให้มีพลังงานหมุนเวียนในระบบเพียงร้อยละ 50 ในปี 2580 เท่านั้น ส่วนปัญหาเรื่องสินค้านำเข้าล้นทะลักนั้น การล้นไหลของสินค้าต่างประเทศ และธุรกิจต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมาย หรือการดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีต้นทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศสูงกว่าผู้ประกอบการต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ประกอบการไทยจำนวนมากต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีการนำเข้าสินค้าแทนการผลิตเอง ซึ่งทำให้อัตราการจ้างงานและใช้วัตถุดิบในประเทศลดลง และในบางกรณีก็ต้องปิดกิจการลง ภาคประชาชนปัญหาด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านยาเสพติด ที่เป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลประกาศสั่งการให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา วันนี้อย่างน้อย 120 วันไปแล้ว มีผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมบ้าง สิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการครอบครองไว้เสพ และจำนวนการจับกุมยาบ้าที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขการดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดและการยึดทรัพย์กลับมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถดำเนินคดีกับต้นตอของปัญหาได้ ในด้านสวัสดิการสังคมพบว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีการเพิ่มสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนเลย ทั้งสวัสดิการเด็กเล็ก 600 บาทถ้วนหน้า ที่แทบทุกพรรคการเมืองได้ให้สัญญาต่อประชาชนไว้ แต่ปัจจุบันยังมีเด็กเล็กยากจนจำนวนมากที่ยังตกหล่น ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเหล่านี้ สวัสดิการผู้พิการก็ยังไม่มีการปรับเพิ่มเติมเหมือนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการพัฒนาสถานชิวาภิบาล ระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับสังคมสูงวัย ในรัฐบาลชุดที่แล้วมีการระบุเอาไว้ในคำแถลงนโยบาย แต่กลับไม่มีการบรรจุไว้ในคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ปัญหาทั้งสองด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา คนไทยไม่ได้มีความมั่นคงในชีวิตใด ๆ เพิ่มขึ้น จากปัญหาทั้งหมดข้างต้น เชื่อว่าทุกท่านรู้ว่าไม่ใช่ปัญหาใหม่ของประเทศ หลายปัญหาอยู่ในสังคมมาก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหา แต่จากผลการศึกษาของ ThaiPublica สรุปออกมาว่าในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ออกข้อสั่งการที่มีผลเทียบเท่ามติคณะรัฐมนตรี 193 เรื่อง ส่งต่อไปถึง 251 หน่วยงานของรัฐ และมีจำนวน 162 เรื่องที่ไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลา ทำให้มีการรายงานผลการดำเนินการกลับมาเพียง 10 เรื่องเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงปัญหา 2 ประการ คือ 1. อดีตนายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินงานของระบบราชการ 2. รัฐบาลขาดอำนาจนำในการจัดตั้งรัฐบาล นายกรัฐมนตรีสั่งการแต่ราชการไม่ปฏิบัติตาม จึงชวนให้ทุกท่านคิดว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ที่ส่วนใด ทั้งหมดนี้คือหนึ่งปีที่สูญเปล่าของประชาชนชาวไทย

สำหรับความท้าทายของประเทศ 3 ปีต่อจากนี้ และคาดหวังว่าจะได้เห็นจากคำแถลงนโยบายของรัฐบาล 1. ด้านการศึกษา ประเทศไทยยังคงก้าวไม่ทันโลก และกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านการศึกษา มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษามากกว่า 1 ล้านคน เด็กที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนที่สุดร้อยละ 10 มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยต่ำกว่าเด็กที่รวยที่สุดร้อยละ 10 กว่า 8 เท่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของแรงงานทั้งหมดยังขาดทักษะจำเป็นในโลกอนาคต การพัฒนาทักษะ Re Skill และ Up Skill ของแรงงานทำได้เพียงน้อยนิด และที่สำคัญยังไม่มีแพลตฟอร์มหรือระบบจากส่วนกลางที่ชัดเจนและรองรับการส่งเสริมทักษะดังกล่าวเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และอินโดนีเซียมี 2. ด้านการแข่งขันกับต่างประเทศ สินค้านำเข้าหลัก SMEs และผู้ประกอบการทยอยปิดตัว ยอดขาดดุลการค้ากับประเทศจีน สิ้นปี 2566 ที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 1 ล้านล้านบาท และเพียงครึ่งปี 2567 ขาดดุลไปแล้ว 0.7 ล้านล้านบาท มีแนวโน้มว่าตัวเลขขาดดุลการค้ากับประเทศจีนในปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา 3. ด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมในอนาคต ยังขาดความชัดเจนและการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม 4. ความท้าทายด้านชีวิตประจำวัน คนไทยยังต้องเผชิญปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สร้างมูลค่าความเสียหายให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ประกอบกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่เคยอยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้ว เป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลชุดที่แล้วแต่กลับไม่ปรากฏอยู่ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ 5. ด้านภัยพิบัติ ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรช่วงต้นปีตกต่ำเพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภัยร้อน แต่ในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมาพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายกำลังประสบปัญหาอุทกภัยเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 6. ด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ด้วยการจัดทำแผนการรับมือกับสภาพภูมิอากาศ กระจายแหล่งน้ำในภาคชนบททั้งน้ำประปาที่มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตรไปให้ประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดนโยบายเร่งด่วนทั้ง 10 ข้อ รวมทั้งนโยบายเรื่องที่รัฐสภาตั้งคำถามว่าเป็นนโยบายเพื่อใคร เพื่อประชาชนหรือ 3 นาย นายใหญ่ นายหน้า และนายทุน ประเทศไทยเดินมาในจุดหัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้งที่สำคัญ พรรคประชาชนไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ถอดถอนนายเศรษฐา ทวีสิน ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และยืนยันต่อสังคมอีกด้วยว่าเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างนิติรัฐและหยุดยั้งกระบวนการนิติสงคราม ที่นักการเมืองซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุด กำลังถูกถอดถอน ถูกทุบทำลายด้วยกลไกทางจริยธรรม ซึ่งสมควรกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและนโยบายเรื่องเช่นเดียวกัน ประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังรอฟังคำตอบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้จะกลายเป็นเจ้าหรือเจิ้งหรือไม่หากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ รวมทั้งการแก้ไขมาตรฐานจริยธรรม ยกเลิกมาตรา 279 เพื่อเร่งรัดยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพิ่มหมวดป้องกันและต่อต้านรัฐประหาร ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ ตลอดจนการกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบงบประมาณและโครงสร้างภาษี การเพิ่มสวัสดิการประชาชน การปลดล็อกชนบทไทย การเรียนรู้เท่าทันโลก และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เหตุการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ถอดถอนนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นการสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนและ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งเกิดสภาวะสูญญากาศทางการเมืองซึ่งจะทำให้ นโยบายต่าง ๆ ที่ดำเนินการในรัฐบาลที่ผ่านมาต้องยุติลงหรือไม่ แต่ในวันนี้ (12 ก.ย. 67) มั่นใจว่า ประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกได้ฟังคำแถลงนโยบายของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลชุดใหม่ บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องจะสร้างนโยบายใหม่ที่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศ สร้างความเปลี่ยนแปลงและจะสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างแน่นอน ซึ่งเรียกว่า ความต่อเนื่องว่า 1 ปีซ่อม 3 ปีสร้าง วางรากฐานโอกาสไทย 1 ปีซ่อมของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เปรียบเสมือนการปรับหน้าดินที่มีปัญหาไม่สามารถใช้การได้ดีเท่าที่ควรให้กลับมา เป็นเนื้อดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ พร้อมลงเมล็ดพันธุ์ใหม่สำหรับการเพาะปลูกครั้งต่อไป 3 ปีสร้างที่จะเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์พืช พรวนดิน รดน้ำและใส่ปุ๋ย เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเมล็ดพันธุ์ใหม่ ประชาชนสามารถเตรียมรอรับดอกผล ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนคำพูดของนายกรัฐมนตรีในช่วงหาเสียง ที่กล่าวว่า อยากเห็นคนไทย “มีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี” ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความใฝ่ฝันที่อยากเห็นสังคมที่ดี สังคมที่นำอยู่ และ สังคมที่มีความเป็นธรรม ทั้งนี้ ที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “มีกิน มีใช้” สะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องประชาชน มีการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ มีการกระจายโอกาส และมีการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง ทำให้สังคมไม่มีความเหลื่อมล้ำมากเกินไป สังคมที่มีกินมีใช้คือ สังคมที่ประชาชนหรือ คนส่วนใหญ่ สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ส่วน “มีเกียรติ” สะท้อนให้เห็นถึงพี่น้องประชาชนในสังคมให้เคารพและยอมรับถึงความแตกต่าง หลากหลายทุกรูปแบบ อาทิ เพศสภาพ ชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้สังคมมีเกียรติสามารถ อยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายได้ ประชาชนทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้จะมีความแตกต่างกัน และทุกคนได้รับการปฏิบัติจากภาครัฐทั้งในระดับกฎหมายและระดับของนโยบายด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน สำหรับ คำว่า “มีศักดิ์ศรี” สะท้อนให้เห็นว่า รากฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ของสังคมไทยมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อีกทั้งเชื่อมั่น ในศักยภาพและวิสัยทัศน์เชิงนโยบายทำให้คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจต่อรัฐบาล

สำหรับการแก้ไขปัญหาเสียดังกล่าวอย่างเด็ดขาดและครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การตัดต้นตอ การผลิตและจำหน่ายด้วยการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การสกัดกั้น ควบคุมการลักลอบนำเข้าและ

ตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติด การปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาด การค้นหาผู้เสพ ในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ตลอดจน การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การฝึกอาชีพ การศึกษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมทั้งมีระบบติดตามดูแลช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้กลับไปเข้าสู่วงจรยาเสพติด เพื่อคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคม ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือ ต้องการให้สังคมที่ดีกลับมาไม่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนได้แรงงานกลับมาในการพัฒนา ประเทศเนื่องจากแรงงานสามารถทำงานได้ตามปกติ

ส่วนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมออนไลน์/มิจฉาชีพ เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ของประชาชน โดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม แก๊ง คอลเซ็นเตอร์ และรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือเหยื่อของมิจฉาชีพ อย่างทันห่วงที่ สร้างกลไกการร่วมรับผิดชอบของบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคมและธนาคาร พาณิชย์

นโยบายการกระจายอำนาจของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้บรรจุนโยบาย 3 ข้อของพรรคร่วมรัฐบาลในคำแถลงนโยบาย คือ 1. การแก้ปัญหาราคาพืชผลทาง การเกษตร 2. การแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน และ 3. การกระจายอำนาจ แต่ขอแนะนำรัฐบาล คือ การกระจายอำนาจ ซึ่งในยุคที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2542 ทำได้เพียงแค่ร้อยละ 29 ดังนั้น ขอให้กำลังใจ รัฐบาลและคาดหวังว่า การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นร้อยละ 100 เต็มตามจำนวนในยุครัฐบาลของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ปกครองและพึ่งพาตัวเองได้ และขอสนับสนุนให้ นายกรัฐมนตรีเดินหน้านโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการกระจายอำนาจ หากนายกรัฐมนตรีดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชื่อว่าประชาชนจะจดจำชื่อของนางสาวแพทองธารตลอดไป และเชื่อว่า นายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพลิกฟื้นสร้างเชื่อมั่น สร้างประชาธิปไตย ให้ยึดโยงกับประชาชน เพื่อเป็นบันไดสู่การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและ ยั่งยืน โดยมีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

การเร่งจัดเก็บภาษีจากเศรษฐกิจใต้ดิน การเปิดให้มีอินเทอร์เน็ตทเวนเมนต์คอมเพล็กซ์ รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ ซึ่งเห็นด้วยเพราะประเทศไทยจำเป็นต้องมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยเครื่องยนต์ตัวใหม่ และจะทำให้สามารถเพิ่มสวัสดิการแก่ประชาชนได้ ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ และหากสามารถขยายฐานภาษีผ่านนโยบายต่าง ๆ จะสามารถนำเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ต่าง ๆ ได้ ส่วนปัญหาราคาพลังงานแพง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า แม้ประเทศไทยจะมีการผลิตจาก หลายรูปแบบ แต่สัดส่วนหลักร้อยละ 57 มาจากก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น จึงสนับสนุนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีให้เร่งจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อเสถียรภาพทางพลังงาน ด้วยการเร่งเจรจาพื้นที่ ทับซ้อนทางทะเล เพราะอาจทำให้ต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าถูกลง

นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังแสดงความห่วงใยต่อน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่านมามีได้เห็นวิกฤตในภาคเหนือหลายจังหวัด ดังนั้น จึงหวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาสานต่อสิ่งต่าง ๆ และหวังว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะทำแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลน ภัยแล้ง และน้ำท่วม โดยการใช้งบกลาง หรือเงินกู้ นโยบายทั้ง 10 ข้อนั้นมีความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของผู้แข่งขันต่างชาติ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นสิ่งที่เห็นว่าเป็นนโยบายที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน แต่เราก็ต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศมีความทันสมัยและประหยัด จึงขอเสนอแนะให้เปลี่ยนกลยุทธ์ คือ การเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าแทน

ด้านความมั่นคงของชาติ ที่รัฐบาลได้กล่าวว่า มีความมั่นคงที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และควรทำความเข้าใจกับนโยบายเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันผู้ใดที่ทำการเขาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบัน ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้ และยอมเป็นการทำร้ายจิตใจปวงชนชาวไทยที่มีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลเองจะต้องยึดมั่นในคำแถลงนโยบายด้านสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเข้มงวดและเคร่งครัดต่อไป

สนับสนุนนโยบายเปิดศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) หากรัฐบาลอยากส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประเทศด้วยการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ แต่สิ่งที่อยากเห็นคือการควรวรมสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก สวนน้ำ ผับ เคาท์ นวด หรือแม้กระทั่งคนทำงานขายบริการทางเพศ เอาสิ่งที่เคยหลบ ๆ ซ่อน ๆ สิ่งที่เราเห็นจนชินตาว่าลักปิดลักเปิด หรือสิ่งที่ต้องจ่ายส่วยใต้โต๊ะขึ้นมาบนดิน เอามารวมกันให้เป็นแหล่งบันเทิง แล้วควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องการเอาทุนขนาดใหญ่ แต่อยากเห็นการลงทุนที่กระจายออกไปตามต่างจังหวัด ให้มีโอกาสในการกระจายรายได้ไปยังเมืองที่มีความพร้อม ส่วนเรื่องของการจัดเก็บรายได้ อยากเห็นรัฐบาลกำหนดว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เกิดขึ้นภายใต้คอมเพล็กซ์ เอามาเป็นรายได้ให้กับรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือคนยากคนจน สร้างสาธารณูปโภค หรือนำไปพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศ พร้อมแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีนำเศรษฐกิจใต้ดิน สีเทา อยู่ในที่มืด มาอยู่ในที่สว่าง แต่ต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมี พ.ร.บ. การพนัน ปี 2478 ซึ่งถ้าหลัง ยังไม่มีคำว่าพนันออนไลน์ นี่คือนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะหยิบขึ้นมาเพื่อแก้ไขเพื่อนำเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินและสร้างรายได้ให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพิจารณาให้ตีระหว่างการสร้างรายได้ ซึ่งต้องแลกมาด้วยรายจ่ายที่เป็นต้นทุนทางสังคม และมองว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ธุรกิจที่อยู่ใต้ดิน มีกำไรทั้งนั้น

ซึ่งคนได้คือเจ้ามือ ดังนั้น ถ้าจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาบนดินเพื่อสร้างรายได้ รัฐเป็นผู้เก็บผลประโยชน์แทนคนไทยทั้งประเทศนำรายได้ส่วนนี้ไปช่วยคนด้อยโอกาส คนยากจน ถ้าทำแบบนี้ได้จะทำให้คนไทยมีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีไปด้วยกัน สำหรับอินเทอร์เน็ตทเวนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้รับการบรรจุให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ 7 ของรัฐบาลโดยระบุว่า รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สวนน้ำ สวนสนุก ศูนย์การค้าสถาบันเท็กซัส บังคอก ขณะทีนโยบายเร่งด่วนที่ 4 ระบุถึงการสร้างรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษี (Informal Economy) และเศรษฐกิจใต้ดิน (Underground Economy) เข้าสู่ระบบภาษีต่อไป

สมาชิกฯ อภิปรายคัดค้านในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปัญหานิติรัฐ รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ยังไม่ได้ทำตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้หลายเรื่อง เช่น การศึกษา การแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ประเด็นค่าแรง นโยบายอินเทอร์เน็ตทเวนเมนต์คอมเพล็กซ์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างนิติรัฐและหยุดยั้งกระบวนการนิติสงคราม ที่นักการเมือง ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่มีอำนาจสูงสุด ขอให้นายกรัฐมนตรีชี้แจง นอกจากนี้ ยังมีปัญหายาเสพติด เมื่อผู้เสพถูกจับกุมแล้วดำเนินคดีไม่สามารถออกมาทำงานทำได้ และยังทำให้รู้จักกับกระบวนการค้ายาเสพติดในเรือนจำจนทำให้มีเครือข่าย ทำให้ยาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

นโยบายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่รัฐบาลตั้งหลักว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาการเมืองต้องการทางออกทางการเมืองถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ 1 ปีของการบริหารภายใต้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่จัดตั้งรัฐบาลข้ามชั้ว มีประเด็นต้องทบทวนเพราะเป็นการทำงานที่สูญเปล่า สำหรับการแก้ไขความขัดแย้งในชายแดนภาคใต้พบการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไข และในปีงบประมาณที่รัฐบาลชุดนี้จะใช้มี 5.6 แสนล้านบาท แต่ที่ผ่านมามีการใช้งบหลักหมื่นล้านบาท จึงไม่มั่นใจว่ามีการใช้งบประมาณเพื่อไปสนับสนุนการรัฐประหารใน 2 ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ และขอให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะครบกำหนดวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ดังนั้น ต้องตัดสินใจว่าจะต่ออายุหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องการเห็นนโยบายที่รัฐบาลเขียนไว้มีการปฏิบัติเชิงบวก การขอโทษและขออภัยกับพี่น้องชาวตากใบเมื่อ 2 ปีที่แล้วสำคัญมาก และขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี บอกให้สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกยื่นฟ้องในคดีตากใบไปขึ้นศาลตามนัด เพื่อสร้างบรรทัดฐานและสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม สร้างสันติภาพ และฟื้นฟูความเชื่อมั่นไปพร้อมกัน

ส่วนที่รัฐบาลกล่าวว่าจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปราบปรามยาเสพติด สมาชิกฯ มีความกังวลว่า รัฐบาลจะสร้างหลักประกันอย่างไรว่าความร่วมมือดังกล่าวจะไม่เป็นการปราบปรามโดยเป็นการละเมิดสิทธิข้ามพรมแดน เนื่องจากเพิ่งปรากฏในรายงานของสหประชาชาติว่าประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน ทั้งการฆ่าและการบังคับสูญหาย

ซึ่งกระทำในนามการปราบปรามยาเสพติดและการปราบปรามการก่อการร้าย รัฐบาลมีหลักประกัน อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเสพติดจะไม่ซ้ำรอยนโยบายของรัฐบาลในช่วงทำสงครามยาเสพติดที่ผ่านมา จากรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบกรณีนโยบายสงครามยาเสพติด (คตณ.) และรายงานของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังการดำเนินการนโยบายปราบปรามยาเสพติด สมัยรัฐบาลก่อนหน้า มีคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจำนวนถึง 2,604 คดี มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 2,873 ราย ซึ่งในจำนวน 2,604 คดี เป็นคดีที่ผู้ตายมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1,187 คดี และเป็นคดีฆาตกรรมที่ผู้ตายไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 834 คดี รวมถึงมีคดีฆาตกรรมที่ไม่ทราบสาเหตุ 538 คดี นอกจากนี้ ยังมีคนที่ถูกบังคับให้สูญหายอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปรากฏในรายงานของสหประชาชาติ ด้านการบังคับสูญหายโดยสมัครใจ ระบุว่าในช่วงสงครามยาเสพติดมีคนหายมากกว่า 10 กรณี จากกรณีคนหายในประเทศไทยทั้งหมด 77 กรณี โดยเหยื่อส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ทางเหนือและภาคอีสาน วันนี้อคติการเสียชีวิตของคนนับพันคนหมดอายุความ โดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบหรือรับโทษ ดังนั้น การที่รัฐบาลบอกว่าจะพลิกฟื้นความเชื่อมั่น โดยจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม คำถามคือ รัฐบาลจะตั้งหลักนิติรัฐหรือนิติธรรมด้วยความโปร่งใสได้อย่างไร ในเมื่อประเทศไทยยังมีวัฒนธรรมการลอบฆาตลับตา และประชาชนไม่เคยเข้าถึงสิทธิ ที่จะทราบความจริงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ การพลิกฟื้นความเชื่อมั่นที่สำคัญไม่ใช่แค่การพูด แต่คือการทำให้ประชาชนเท่าเทียมกันตามกฎหมายอย่างแท้จริง รัฐต้องไม่ปกป้องคนทำผิด ไม่ปล่อยให้มีการฆาตกรรม กระบวนการยุติธรรม และการอุ้มหาย และรัฐบาลต้องไม่มีวัฒนธรรมการลอบฆาตลับตาในประเทศไทย

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs เสนอแนะให้เปลี่ยนกลยุทธ์จากการกีดกันต่างชาติเป็นการพลิกแพลง เปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า เช่น กำหนดแพลตฟอร์มต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจค้าขายกับคนไทย ให้จดทะเบียนบริษัทให้ถูกต้องเพื่อการจัดเก็บภาษี และควบคุมคุณภาพสินค้า รวมทั้งเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความรวดเร็วฉับไว

ส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ต้องการเห็นสิ่งที่รัฐบาลทำให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดกระทำการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบัน เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมโทรมเข้าลักษณะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้

นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ไม่ต่างจากชุดที่แล้ว เพราะมีต้นทางจากพรรคเพื่อไทย เหมือนกัน เช่น เรื่องปัญหาเสพติด ซึ่งในไตรมาสที่สองมีคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น นั่นแปลว่าเป็นการบริหารที่ล้มเหลว รวมถึงนโยบายสถาบันเชิงครบวงจร หรืออินเทอร์เน็ตเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ส่วนตัวเชื่อว่าจะมีการจ้างงานจริง แต่คนที่ได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริงมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ทำให้เห็นว่านโยบายชุดนี้มาจากชนชั้นนำ เพื่อชนชั้นนำ และกลุ่มทุนขนาดใหญ่ จึงไร้ความหวัง นอกจากนี้ ฝากนายกรัฐมนตรียังวิจารณ์ความเข้าใจไทย-กัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทาง

ทะเลในไหลทวีป หรือ MOU 2544 ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อเท็จจริงได้บ่งชี้ว่าไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่เป็นแผ่นดินประเทศไทย ที่มีการทำ MOU และสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ มีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ รัฐบาลควรระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงจัง จริงใจ ผ่านมาหลายสมัยมีการพูดกันเรื่องการแก้หนี้ ตอนนี้อาจจะต้องแก้ที่ผู้ออกนโยบายคือรัฐบาลว่า จะออกมาเป็นรูปธรรมอย่างไร ปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นในสังคมไทยมายาวนาน แต่ก็ยังแก้ไม่ได้ จากนโยบายรัฐบาลเห็นว่าการตระหนักถึงการเดือดร้อนของประชาชนจริง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืน แต่ยังขาดประเด็นโอกาสในการแสวงหารายได้ให้กับประชาชนจากสถานการณ์ความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ต้นทุนการเงินสูง และพฤติกรรมการก่อหนี้โดยขาดวินัยการเงิน แม้จะพยายามแก้ปัญหาโดยการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ก็ยังเป็นปัญหาแบบเดิม ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากสถาบันทางการเงิน สาเหตุสำคัญคือไม่มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน และออกนโยบายที่ชัดเจนตรงกันทุกธนาคาร ซึ่งนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลก็ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไร รัฐบาลควรกำหนดให้ชัดเจน และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ซ้ำในอนาคต

คำแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า “จีพีเอส” ย่อมาจาก Government Policy Statement ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่านโยบายจะนำพาประเทศเดินไปในทางใด ถือว่าสำคัญกับรัฐบาลเพราะมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากรัฐบาลนี้เกิดจากการผิดคำพูด ผิดสัญญาไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งก็มีความผิดพลาดเสียหายจากการที่ไม่สามารถส่งมอบนโยบายมาแล้ว และการแถลงนโยบายครั้งนี้ของรัฐบาลควรจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมา ควรเป็นสัญญาที่มีความหนักแน่นว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่ ด้วยวิธีการอย่างไร ย้ำว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลถือเป็นความสำคัญของระบบประชาธิปไตยที่จะได้ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่เคยได้สัญญาไว้กับประชาชน แต่เมื่อตรวจสอบนโยบายของรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แล้วก็พบว่าไม่ได้ต่างจากรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เท่าไหร่ ยังเป็นจีพีเอสที่พาหลงทางอยู่เหมือนเดิม เพราะใช้คำกว้าง ๆ แต่ไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างไร ชอบใช้คำว่าเร่งรัดแต่ไม่ได้บอกว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ขาดความชัดเจนว่าตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขที่ประชาชนจะสามารถติดตามต่อได้ ขณะที่การกำหนดเป้าหมายก็เขียนไว้โดยไม่มีโครงสร้าง แต่ไปอยู่ที่สุดท้ายเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้คนไทยมีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพื่อนำพาความภาคภูมิใจมาคืนคนไทย หากเทียบกับนายกรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ที่ผ่านมารัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีความชัดเจนในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไร ในปีไหน การที่ไม่เขียนนโยบายให้มีความชัดเจนจะมีปัญหาตรงที่หากประชาชนกลับมาตรวจสอบว่ารัฐบาลได้ทำตามนโยบายหรือไม่ ก็จะเถียงกันไม่จบว่าทำแล้ว

หรือยังไม่ได้ทำ และบางนโยบายก็หายไป เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ แต่ที่ตกใจมากคือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ปกติเขียนไว้ชัด แต่การแถลงนโยบายรอบนี้คำว่า 10,000 บาทกลับหายไป ขอย่าทำให้ใจเสีย และรีบตอบมาว่าสรุปแล้วหนึ่งหมื่นบาทจะยังได้อยู่หรือไม่ เพราะประชาชนก็ทวงถามมาว่ายังเป็น 10,000 บาทอยู่หรือไม่ แต่นโยบายที่เพิ่มขึ้นมาคือรถไฟฟ้ามหานคร 20 บาทตลอดสาย แปลงร่างมาเป็นค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสาย ทำให้นโยบายไม่เหมือนกับที่เคยหาเสียงไว้ แต่ไปเหมือนกับวิสัยทัศน์ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งตรงกัน 11 ประเด็น จาก 14 ประเด็น อีกประเด็นที่มีปัญหา คือ แม้คำพูดเหมือนกัน ถ้อยคำที่เหมือนกัน แต่ฟังแล้วก็รู้ว่าให้ผลกระทบไม่เหมือนกัน เราต้องการเห็น นายกรัฐมนตรีที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ว่าท่านจะเป็นคนที่ดำเนินนโยบายที่แถลงได้เอง ใน 1 ปีที่ผ่านมายังไม่เห็นนโยบายอะไรที่จะเป็นมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ไปถึงรากหญ้าออกมา งบกลางที่นำออกมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะต้องเก็บไว้ใช้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มาของเงินเป็นรอบที่ 7 แล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ อีก ทั้งนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็เคยให้สัมภาษณ์ระบุว่า จะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรก 5,000 บาท หากระบบชำระเงินเสร็จทันทีก็จะแจกเป็นเงินดิจิทัล แต่หากไม่ทันทีก็จะแจกเป็นเงินสด วันนี้จึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสุดท้ายแล้วจะไปจบที่ตรงไหน จะยังคงแจก 10,000 บาทเหมือนเดิมหรือไม่ จะแจกเป็นเงินสดหรือดิจิทัลวอลเล็ต อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีดิจิทัลวอลเล็ต เศรษฐกิจไตรมาส 3 ก็โตเกือบร้อยละ 3 แล้ว และไตรมาส 4 ก็โตเกือบร้อยละ 4 แล้ว ดังนั้น ขอย่าได้อ้างว่าการที่เศรษฐกิจที่โตเท่านี้เพราะฝีมือของรัฐบาล นอกจากนี้ รัฐบาลมองเรื่องการปฏิรูปราชการเพียงแค่ว่าต้องลดขนาด เพิ่มประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่มีการพูดถึงการแก้ไขปัญหาคอขวด ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่แท้จริงของความอึดอัด ความช้าซ้อน และความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ ขอให้ช่วยกลับมาคิดเรื่องการปฏิรูประบบราชการ เพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจโตได้อย่างที่ใจหวัง และนี่เป็น บทพิสูจน์สำคัญของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะสามารถเคลมเครดิตจากอะไรที่เคยสำเร็จไว้ในอดีตได้หรือไม่

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจง ดังนี้ รัฐบาลเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยเขียนไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่ 8 ซึ่งนโยบายดังกล่าวอาจจะเขียนไม่ยาวนาน แต่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำลายคุณภาพมนุษย์ การทำลายประเทศที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ การทำลายคุณภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญ วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และห้องแลปทั่วประเทศตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยการตรวจสอบการบรรจุหีบห่อยาเสพติดทุกเม็ดทุกตัว พบว่า ณ วันนี้สามารถประกาศได้ว่ายาเสพติดที่อยู่ในเมืองไทยทั้งหมดไม่มีการผลิตในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคมีภัณฑ์ ตัวยา ส่วนผสม หรือบัญชีหีบห่อ แสดงให้เห็นว่ามาตรการในประเทศไทยสามารถ

ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ โดยยาเสพติดถูกนำเข้ามาจากบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ตนเพิ่งไปประชุมร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ + จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทุกประเทศยอมรับว่ายาสเสพติดมาจากประเทศในอาเซียน แต่ไม่ใช่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือ ความแตกแยกในประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีเสถียรภาพจนทำให้เกิดการนำเข้าและลักลอบยาสเสพติดครั้งใหญ่ จึงขอยืนยันว่าทั้ง 10 ประเทศ + 3 ประกาศว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องยาสเสพติด ปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ หรือปัญหามูลฐานความผิดที่ทำลายเพื่อนมนุษย์ทั้ง 10 ประเทศ มีแนวความคิดเดียวกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศในอาเซียน ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ มีความกังวลว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการมา 1 ปี เป็นความสูญเปล่าหรือไม่ โดยส่วนตัวไม่ชอบตัวเลขเชิงปริมาณ และได้ขอให้อดีตนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจในหลายมิติ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567 จำนวนผู้ถูกสำรวจ 46,000 รายทั่วประเทศ พบว่า เรื่องความพึงพอใจของรัฐบาลร้อยละ 83.5 มีความพึงพอใจระดับกลาง มาก และมากที่สุด จึงเป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการอย่างสูญเปล่า สำหรับ 25 จังหวัดเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหานั้น พบว่า ร้อยละ 87.2 ประชาชนพึงพอใจ ส่วนเรื่องความเชื่อมั่นก็เป็นตัวเลขเดียวกัน ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องยาสเสพติดนั้น ต้องยอมรับว่า 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลทำงานหนักและเปลี่ยนมิติใหม่จากเดิม คือ ฝ่ายปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจและสาธารณสุข เป็นฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ เปลี่ยนเป็นฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และท้องถิ่น ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งยอมรับว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของรัฐบาลชุดที่แล้ว ความเชื่อมั่นสูงสุดกลับเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนในเรื่องความพึงพอใจก็เช่นเดียวกัน เป็นตัวเลขหนึ่งที่ยังน้อยที่สุดก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะถูกตำหนิในสภาฯ แต่ประชาชน 40,000 กว่าคนก็ยังยอมรับในผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การแก้ปัญหายาสเสพติด อาจเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่เมื่อมีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มองผู้เสพเป็นผู้ป่วย จึงหมายความว่าต้องการให้ลูกหลาน คนรุ่นใหม่หรืออนาคตของชาติเป็นผู้มีสุขภาพดี มองว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่สมองติดยาเพื่อนำไปสู่การรักษา ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการสะท้อนว่ากฎหมายดังกล่าว อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต นอกจากนี้ วันที่ 12 กันยายน 2567 คดีเรื่องยาสเสพติด 43,783 ราย มีเพียงร้อยละ 29 เป็นข้อหาเสพ หรือครอบครองเพื่อเสพ ซึ่งต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องยาสเสพติดต้องแก้ไขที่หลักกฎหมายหลักวิชาการ หลักอาญาวิทยา และหลักศีลธรรมก็ต้องตามมาด้วยเช่นกัน โดยผู้ต้องหาประมาณ 22,583 ราย ร้อยละ 47 เป็นข้อหาจำหน่ายส่งออกหรือครอบครองเพื่อจำหน่าย ในส่วนที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ข้อหาเสพ ครอบครองเพื่อเสพนั้น มี จำนวน 25,002 ราย หรือร้อยละ 15 ส่วนที่จำหน่ายและครอบครองเพื่อจำหน่ายมีจำนวนสูงถึง 116,692 ราย หรือร้อยละ 72 การที่กล่าวว่ารัฐบาลไม่จัดการกับผู้ค้ายาเสพติด หากพิจารณาที่ตัวเลขในการจับกุมจะเห็นว่าให้นำหนักไปที่ผู้ค้ายาเสพติดมากกว่า

อย่างชัดเจน รัฐบาลยังคงไม่พอใจ หากประชาชนคนไทยยังคงถูกโจมตีด้วยยาเสพติด สิ่งหนึ่งที่จะต้องช่วยกันแก้และให้ชุมชนช่วยกันแก้ไขคือ อดีตถือว่าเป็นบทเรียน ปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบของรัฐบาล ในอดีตจะเห็นว่าผู้ต้องขังมีการศึกษาดำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานถึง 224,314 ราย หรือร้อยละ 77 คนไทยทุกคนได้รับงบประมาณในการศึกษาขั้นพื้นฐานคือชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขเรื่องการหลุดออกจากระบบการศึกษา การออกจากภาคการศึกษา กลางคันต้องเป็นศูนย์ นโยบายของรัฐบาลจึงมีนวัตกรรมใหม่ นอกจากการฝึกอาชีพ คือ การศึกษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำให้เรือนจำ ทัณฑสถาน รวมทั้งสถานพินิจจะต้องทำให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นได้รับการศึกษา คนที่เข้าเรือนจำต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน เพื่อคืนคนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคม และมีนโยบายการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของงบประมาณเพื่อฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้กับในพื้นที่ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบทุกพื้นที่อีกครั้งว่า มีการดำเนินการจริง ตลอดจนขอยืนยันว่ามิติต่างประเทศจะดำเนินการอย่างเข้มข้นและจัดการค่าไม่ว่าจะมาตรการฟอกเงิน หรือมาตรการอื่น ๆ สำหรับมาตรการการยึดทรัพย์นั้น ต้องดำเนินการตามกระบวนการศาลและพยานหลักฐาน ไม่ใช่บีบบังคับเพื่อยึดทรัพย์ รวมทั้งขอความร่วมมือเรื่องการฟอกเงินกับต่างประเทศอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าใน 3 ปี หลังจากการแถลงนโยบายนี้ สิ่งที่เราทำไปแล้วจะนำไปเป็นบทเรียน สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือการวางเป้าหมายเรื่องปัญหาเสพติดเป็นวาระของภูมิภาคอาเซียน ไม่ใช่เพียงแค่วาระแห่งชาติเท่านั้น เพราะยาเสพติดไม่ได้เพียงแค่ทำลายคนไทย แต่ยังทำลายคนทั้งโลก และการจะวัดความสำเร็จรุ่งเรืองของประเทศนั้น การวัดคุณภาพของคน หากจะดูอดีตสังคมใดให้ดูที่พิพิธภัณฑสถาน หากจะดูปัจจุบันให้ไปดูที่หน่วยปฏิบัติ และหากจะดูอนาคตให้ไปดูที่การศึกษาหรือเยาวชน วันนี้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการแก้ไขเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายของรัฐบาลนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด รัฐบาลคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมด้วย สำหรับการที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายโดยยึดหลักนิติธรรม และยกระดับหลักนิติธรรมให้เข้มแข็ง การแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเด็ดขาดนั้น คือ การดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ได้มีการดำเนินการนอกกฎหมาย และที่สำคัญขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ซึ่งตนนั่งเป็นประธานคณะกรรมการ ทุกเรื่องหากมีการร้องเรียนอย่างน้อยที่สุด การจับกุมจะต้องมีกล้องเพื่อบันทึกภาพและวิดีโอให้ญาติผู้ต้องหาได้ดู ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่าในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มีการหารือว่าจะต้องมีการยกหลักนิติธรรมขึ้นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดควบคู่ไปด้วย เรื่องในอดีตเป็นอีกเรื่อง แต่ในปัจจุบันจะต้องดำเนินการด้วยความเข้าใจและเป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากเรื่องยาเสพติดเป็นภัยและเป็นความรู้สึกของประชาชนทุกคน เชื่อว่าประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้ถูกบรรจุในนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้ว รัฐบาลชุดนี้ จึงได้มีการบรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ รวมถึงคำว่า การสร้างสันติภาพและสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่าสันติภาพและสันติสุข เกิดขึ้นในปี 2556 ตนเป็นหนึ่งในขณะที่พูดคุยกับผู้เห็นต่างโดยใช้คำว่าสันติภาพ โดยซึ่งหลังจากการยึดอำนาจในปี 2557 ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่าสันติสุข ทั้งสองคำมีความคล้ายกันแต่เป็นเรื่องของสงครามความรู้สึก ซึ่งคำว่าสันติภาพนั้น รัฐบาลจะมองว่า ประเทศไทยไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง ไม่มีความขัดแย้งทางอุดมการณ์ จึงไม่ควรใช้คำว่าสันติภาพ เพราะความขัดแย้งจะนำไปสู่การประท้วงหรือการต่อสู้กัน รัฐบาลเห็นว่าในขณะนั้นเป็นเรื่องของ ปัญหาภายในประเทศ ปัญหาความไม่เป็นธรรมและปัญหาทั่วไปจึงเปลี่ยนมาใช้คำว่าสันติสุข แต่ในรัฐบาลนี้ใช้คำว่าสันติภาพและสันติสุข ซึ่งเป็นคำที่กว้างมาก เบื้องหลังคำว่าสันติสุข คือ

1. ประชาชนต้องได้รับการศึกษาดี ได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ
2. ต้องมีกฎหมายที่ดี คือ กฎหมายที่สนองต่อเจตนารมณ์ของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม การสงเคราะห์ และการเจริญทางด้านจิตใจและวัตถุ
3. จะต้องกำหนดให้มีผู้บริหารหรือผู้นำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดี ซึ่งมีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงใช้คำว่าสันติภาพและสันติสุข ขอเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลชุดนี้แถลงนโยบายแล้วนำไปผูกมัดกับเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้คือ ประชาชนมีส่วนร่วม เปลี่ยนมิติจากด้านความมั่นคงของรัฐ เพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของประชาชนต้องเป็นเรื่องเดียวกัน และเป็นความท้าทายที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งสองเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งก็คือความเป็นประชาธิปไตย ส่วนเหตุการณ์ตากใบ รัฐบาลในขณะนั้นเห็นความสำคัญเรื่องความยุติธรรมและการเปลี่ยนผ่านจึงได้มีการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้งบประมาณสูงถึง 641 ล้านบาท กับจำนวนคน 978 คน แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องความยุติธรรมยังไม่มีมีการเยียวยาที่มากพอ ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกำลังเรียกร้อง โดยใช้กระบวนการฟ้องร้องต่อศาลและมีการดำเนินคดีอยู่ ขอยืนยันว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไข

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงว่า ปัญหา ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่บูรณาการฟื้นฟู อีกทั้งมีหน้าที่ช่วยงานของกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ที่ได้ร่วมกันดำเนินการอย่างเต็มที่ ในประเด็นสำคัญที่สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการยึดทรัพย์นั้น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำชับในนโยบายของรัฐบาลว่า การแก้ไขปัญหาเสพติดจะต้องมีเรื่องของการยึดทรัพย์เป็นประเด็นสำคัญเพราะหากไม่จัดการตั้งแต่ต้นเหตุ จนถึงปลายเหตุ ดังนั้น ในแนวทางการยึดทรัพย์ตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

อย่างจริงจัง คือ จะต้องมีการยัดทรัพย์เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งตั้งแต่ปี 2564 - 2566 ยัดทรัพย์ได้ ถึง 3.9 หมื่นล้านบาท และในขณะนี้ที่การยัดทรัพย์ลดลง เพราะผู้ค้ามีความรู้เท่าทันเจ้าหน้าที่ รัฐบาล จึงตั้งแนวทางการแจ่งเบาแสว่า หากยัดทรัพย์ได้ 100 บาท ประชาชนที่แจ่งเบาแสจะได้รับ 5 บาท หรือส่วนราชการจะได้รับร้อยละ 25 ทั้งนี้ ต้นในฐานะที่ดูการบูรณาการช่วยกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการร่างกฎหมายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่จะให้มีกองทุนกรณี ที่ อสม.แจ่งเบาแสและผู้ค้ายาเสพติด หากไม่กล้าแจ่งเบาแสในนามส่วนตัวจะสามารถแจ่งในนามกลุ่มหรือ กองทุน อสม. ซึ่งเงินจากการแจ่งเบาแสจะสะท้อนกลับมายังกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม กรมสุขภาพจิต มีแนวทางปรับแก้การทำงานเป็นกรมสุขภาพจิตและยาเสพติด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการร่างกฎหมาย เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภาระงานการยัดทรัพย์ที่มีอยู่นั้น ทราบว่าสามารถนำทรัพย์สิน มาดำเนินการในกรมสุขภาพจิตและยาเสพติดได้ อย่างไรก็ตาม ตามมติคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่ใช่ไปบำบัดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสืบค้น สอบถามว่ายาเสพติด ได้มาจากที่ไหน คนขายเป็นใคร นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีการอนุมัติแผนบุคลากร 10 ปี เพื่อผลิตแพทย์ทางจิตเวช และรวมถึงแพทย์ทั่วไป จำนวน 30,000 กว่าคน เพื่อให้คำปรึกษาสุขภาพจิต และบำบัดยาเสพติด สายด่วน 1323 ให้คำปรึกษาและแนะนำต่อไป

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า การแก้ไขปัญหาของประเทศ จะต้องมีการกำหนดนโยบายเพื่อกำหนดให้เป็นโครงการ เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิด - 19 และปี 2567 มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยมีศักยภาพที่ดี สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะนี้เศรษฐกิจไม่ดี ทำให้องค์กรประชาชนมีหนี้สินเยอะ ไม่มีใครแก้ไขค่าราคาลงงานลดลงได้ เพราะราคาลงของบ้านเรา นำเข้าร้อยละ 90 ของน้ำมัน และนำเข้ากว่าร้อยละ 65 ของก๊าซธรรมชาติ ใครจะแก้ไขให้ลดลงได้ สิ่งที่จะแก้ไขได้อย่างเดียวคือ ไม่เก็บภาษีเลย แต่โครงสร้างบ้านเราทำไม่ได้ เพราะเราติดลบอยู่ ถ้าไม่เก็บภาษีเลยจะหายไป 3 แสนล้าน ก่อนนี้ติดลบอยู่ 8 แสนล้านแล้ว เท่ากับว่าจะหายไป 1.1 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม 3 แสนล้าน เท่ากับ 1.5 ของจีดีพี แค่ 2 ปีเท่านั้น หรือไม่กี่ปีหน้าจะได้ เห็นตัวเลขหนี้สาธารณะขึ้นเกินร้อยละ 70 ฉะนั้น จึงทำไม่ได้ หากจะทำให้ราคาถูก มีทางเดียวเท่านั้นคือ ต้องเป็นเจ้าของพลังงานนั้น หากไปซื้อมานั้นคือราคาตลาดโลกยังงัดไม่ได้ ขึ้นคือขึ้น ของที่ยังเหลือ ในประเทศไทยในฝั่งอันดามัน ซึ่งเผชิญอยู่ใกล้เมียนมาไม่สามารถทำอะไรได้มากในตอนี้ ส่วนสิ่งที่อยู่ใน ฝั่งอ่าวไทยยังไม่สามารถเอาขึ้นมาได้ เพราะยังมีปัญหาว่าเป็นดินแดนของใคร เถียงกันเรื่องดินแดนอีก 50 ปี ก็ไม่จบแต่สิ่งที่ต้องจบคือ ทรัพยากรที่อยู่ข้างล่างจะเอาขึ้นมาได้อย่างไร เพราะถ้าอีก 30 ปี เขาเลิกใช้น้ำมันก็ไม่มีประโยชน์แล้ว ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ที่น่าคิดของที่อยู่ในอ่าวไทย จากประสบการณ์คาดว่า จะสามารถผลิตได้ในราคาเพียง 20 เหรียญบวกลบ ต่อ 1 บาร์เรล เมื่อเทียบกับราคาน้ำมันที่นำเข้า ตอนนี้อยู่ที่ 85 - 90 เหรียญ ส่วนก๊าซธรรมชาตินำเข้า 75 เหรียญ สำหรับในส่วนของการบริหารจัดการ

วอลเล็ตเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน สิ่งเหล่านี้แม้ไม่ง่ายแต่เมื่อมีหน้าที่ทุกคนมีความกังวลจึงต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ พร้อมกับต้องคำนึงถึงความพร้อมของระบบ และคำนึงถึงเงินในกระเป๋า รัฐบาลคิดแล้วว่าจะทำให้เร็วที่สุด โดยรอบแรกจะเป็นเงิน 10,000 บาท จำนวน 14.2 ล้านคน วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท คาดว่าจะให้เงินส่วนแรกกับประชาชนได้ในวันที่ 25 กันยายนนี้ ดิจิทัลวอลเล็ตจะต้องทำให้ประชาชนรู้จัก และมีจิตสำนึกในการใช้ดิจิทัล เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ฉะนั้นการโอนเงินผ่านระบบเหล่านี้จะต้องให้ประชาชนเรียนรู้ได้เร็ว ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดต้องมีแพลตฟอร์มตัวเอง ผ่าน “ทางรัฐ” และควรจะมีวอลเล็ตเป็นของตัวเอง ซึ่งจะต้องมี open loop เพื่อให้รัฐบาลสร้างความเสมอภาค และสร้างโอกาสของธุรกิจอย่างเท่าเทียม

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง ดังนี้ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรับฟังข้อเสนอแนะอย่างชัดเจน หลายนโยบายที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมานั้น บางนโยบายได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และบางนโยบายกำลังดำเนินการอยู่ แต่ได้เริ่มไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้จากการลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนเรื่องยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงไปแล้ว เราจะสานต่อนโยบายเรื่องยาเสพติดต่อจากนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ซึ่งได้มีการเริ่มต้นในเรื่องการป้องกันชายแดนไม่ให้มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามา โดยได้มีการพูดคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่สำเร็จทำให้ผู้ค้ารายเล็กหายไปโดยปริยาย ปัญหาเรื่องยาเสพติดได้รับรายงานจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่อยู่เสมอว่า พี่น้องประชาชนมีความหนักใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นเรื่องพยายามจะมุ่งประเด็นอย่างเข้มข้น โดยได้เริ่มวางแผนว่าจะลงพื้นที่ต่าง ๆ อย่างไม่รู้จบ ซึ่งตามกฎหมาย หลังจากแถลงนโยบายเสร็จสิ้นก็สามารถสั่งราชการได้ และคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญจริง ๆ ชาวบ้านฝากเรื่องผ่านมาทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ว่าไม่ต้องการดิจิทัลวอลเล็ต แต่ขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดก่อน อย่างไรก็ตาม จะต้องดูแลทุก ๆ เรื่องไปพร้อมกัน ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เริ่มทำแล้วเช่นกัน และจะมีการเร่งรัดดำเนินการผ่านกระบวนการรัฐสภา ซึ่งทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมพร้อม ๆ กัน และที่สำคัญในฐานะนายกรัฐมนตรีขอน้อมรับคำแนะนำ ให้การเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และบาดแผลจากอดีตโดยการยึดมั่นในหลักนิติธรรม และจะพยายามทำให้ถึงที่สุด หลาย ๆ ครั้งตนเข้าใจฝ่ายค้านเป็นอย่างดีและลึกซึ้งในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล เพราะเมื่อ 4 ปีที่แล้ว พรรคเพื่อไทยเองก็ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเช่นกัน ทำให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนั่งเป็นฝ่ายค้านด้วยกันถึง 4 ปี พวกเรายังจำได้ดีและเข้าใจในจุดนี้เป็นอย่างดี แต่ในวันนี้ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยมา 10.9 ล้านคน ก็เป็นเสียงของประชาชนเช่นเดียวกัน ทุกเสียงคือเสียงของประชาชนคนไทยทั้งนั้น ไม่มีเสียงไหนที่ด้อยศักดิ์ศรี

ไปกว่ากัน จึงขอให้พวกเราทุกคนในที่นี้ร่วมกันสร้างการอภิปรายที่สร้างสรรค์ ไม่สร้างวาทกรรมการเกลียดชัง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะเราเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันที่จะสามารถเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนได้ เมื่อเรามารวมตัวกันสามารถสร้างสรรค์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังเพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง จึงไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและต้องนึกถึงภาพของส่วนรวมมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนตัว นอกจากนี้ หลังจากที่ได้แถลงนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายหน่วยงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัย น้ำท่วมในภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงรายกำลังเกิดวิกฤตมาก ก่อนที่ตนจะมีอำนาจสั่ง ทุกกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สั่งการล่วงหน้าและลงมือดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว พี่น้องประชาชนได้รับอาหารครบทั้งสามมื้ออย่างเพียงพอแล้วในวันนี้ รัฐบาลเองก็รีบดำเนินการอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะมาร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ของประเทศชาติไปด้วยกัน และไม่ใช้การสร้างความเกลียดชังไม่ต้องการให้ฝ่ายค้านมีเรื่องคับแค้นใจจนกลายเป็นฝ่ายค้าน เราสามารถอยู่ในสภาฯ แห่งนี้ด้วยหลักของความเข้าใจที่ถูกต้องจริง ๆ ได้

รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง ดังนี้
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความเข้าใจแตกต่างกันไป โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ 1. เรื่องการไม่นำเรื่องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นนโยบายเร่งด่วน 2. ความไม่ชัดเจนของนโยบายว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบไหน อย่างไร เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้น ตนได้นั่งฟังการอภิปรายของสมาชิกฯ เมื่อสักครู่นี้ กรณีที่สมาชิกฯ พูดถึงและเปรียบเทียบการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับรัฐบาลชุดนี้และรัฐบาลอื่นซึ่งมีรายละเอียดที่มีการกำหนดจำนวนเงิน วันเวลา และสถานที่อย่างชัดเจน เนื่องจากการจัดทำนโยบายในขณะนั้นเป็นการจัดทำตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีบทบัญญัติในมาตรา 75 มาตรา 76 กำหนดไว้โดยชัดเจนว่ารัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ ด้วยเหตุนี้การทำงานนโยบายในขณะนั้นจึงมีความชัดเจน เมื่อมาถึงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีการยกเลิกบทบัญญัติที่กล่าวมานั้น โดยกำหนดเพียงว่าหากจะจัดทำนโยบายต้องมีการแถลงแหล่งที่มาของเงินรายได้ว่ามาจากแหล่งใดและนำกรอบยุทธศาสตร์ชาติมากำหนด สำหรับเรื่องรัฐธรรมนูญนั้น ประเด็นที่ไม่กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน เนื่องจากในสมัยรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นนโยบายที่มีความยืดหยุ่น โดยมีการกำหนดว่าจะแก้ปัญหาความเห็นต่างด้วยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสอง โดยรัฐบาลจะหาหรือแนวทางการทำประชามติ แต่มาถึงรัฐบาลปัจจุบันเขียนไว้ว่าจะเร่งรัดจัดทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นโดยเร็วที่สุด โดยยึดโยงกับประชาชนและหลักการประชาธิปไตย จริงอยู่ไม่ได้กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน

แต่มีการเขียนไว้ว่าเป็นการดำเนินนโยบายโดยเร่งรัดและโดยเร็วที่สุด ดังนั้น หากพิจารณาเนื้อหาของรัฐบาลจะเห็นได้ชัดเจนว่า นโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน เกิดจากความไม่มั่นใจว่า ท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญจะตราฉบับใหม่ขึ้นมาโดยวิธีการใด เนื่องจากในขณะนั้นมีปัญหาสำคัญคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปี 2564 ที่วินิจฉัยไว้ว่าหากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 เกิดจากการทำประชามติของประชาชน ดังนั้น จะหากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการไปถามประชาชนเสียก่อนว่าเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำแล้วต้องถามประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเห็นว่ายังมีความไม่ชัดเจนว่าในท้ายที่สุดจะมีวิธีการจัดทำอย่างไร จึงมีการแต่งตั้งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาและได้ข้อสรุปว่าต้องทำประชามติทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือ ถามประชาชนว่าสมควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ครั้งที่ 2 ถามประชาชนหลังจากมีการแก้ไขมาตรา 256 และมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แล้ว และครั้งที่ 3 ถามประชาชนว่าเห็นชอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลนี้จึงเขียนนโยบายดังกล่าวไว้สั้น ๆ เพราะรู้แล้วว่ามีความต้องการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไร แต่จะดำเนินการตามนี้ได้ นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันและช่วยกันผลักดันต่อไป นอกจากนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทุกคนต่างรับทราบที่ไปที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และมีปัญหาอย่างไร เนื่องจากมีบทบัญญัติหลายมาตราที่เป็นปัญหา สามารถตีความเกินเลยไปจากความปกติธรรมดาที่ควรจะเป็น ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการตีความมาตรา 160 (4) และ (5) ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และไม่มีการกำหนดระยะเวลา ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการตีความ ซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านได้มาพูดคุยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา ซึ่งมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความจนล้นเกินทางฝ่ายรัฐบาลก็มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคช่วยกันดำเนินการ และมีแนวคิดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญบางประเด็นควบคู่ไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เพื่อให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลมีเจตนาแน่วแน่ที่จะเร่งรัดและรีบจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายการทำประชามติให้เรียบร้อย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา หลังจากผ่านการพิจารณาก็จะมีการประกาศใช้และจะสามารถเริ่มต้นถามประชาชนได้ว่าจะสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี้แจงว่า นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในศตวรรษที่ 21 นโยบายสาธารณะ (public policy) เหมือนนโยบายต่างประเทศ (Foreign policy) จะต้องนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ ต้องทำให้ประชาชน มีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ต้องเป็นนโยบายต่างประเทศ

ที่ประชาชนจับต้องได้ ยุทธศาสตร์การต่างประเทศจะใช้นโยบายต่างประเทศไปในทางช่วยเสริมสร้าง สนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการในประเทศต้องเป็นประโยชน์และความผาสุกแก่ประชาชนให้มากที่สุด กระทรวงต่างประเทศจะสานต่อนโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มบทบาท ของไทยให้ประเทศไทยเด่นชัดในจอร์แดนของโลกโดยต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทยคือ การที่ประเทศไทยไม่มีศัตรูเป็นมิตรกับทุกประเทศและไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่สำคัญใด ๆ รวมทั้ง มีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง สร้างอำนาจต่อรองและสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย ในบริบทของโลกที่มีความท้าทายสูง โดยมีแนว ทางการดำเนินการ ดังนี้ 1. จะสร้างสมดุลในการสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศในบริบทการแข่งขัน เชิงภูมิศาสตร์ของมหาอำนาจโดยจะกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศ และทุกอำนาจรวมถึงผ่านการ เข้าร่วมและผลักดันการจัดทำกรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ OECD / BRICS / PCA เพื่อรักษาจุดเด่น ของการไม่เลือกข้างและการเข้ากับทุกขั้วอำนาจได้อย่างสมดุลโดยในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเยือนพบปะ กับผู้นำและผู้บริหารสูงสุดของประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มียุทธศาสตร์สำคัญ กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งข้อความว่าประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดซึ่งการเป็นประเทศในขั้วอำนาจต่าง ๆ ตอบรับการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยอย่างดียิ่ง และต่อเนื่องสะท้อนการตอบรับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในภูมิภาคยุโรปซึ่งเว้นช่วงระยะเวลาในระยะหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดี ขึ้นประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ สำหรับประเด็นไม่เป็นความส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่าง ประเทศขอเรียนว่าการที่เราไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับทุก ประเทศโดยไม่เลือกข้างเป็นประโยชน์ที่สำคัญในหลาย ๆ ด้านหนึ่งในนั้นคือ การที่สามารถดึงดูด การลงทุนในบริบทของการแข่งขันและการแบ่งขั้วอำนาจระหว่างมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับความช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยและคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง ระหว่างประเทศการที่ประเทศไทยไม่ได้เลือกข้างและได้มีความสัมพันธ์ที่ดีทุกฝ่ายทำให้เราสามารถ พุดคุยและให้ความช่วยเหลือและทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือดีทำให้รัฐบาลไทยสามารถช่วยเหลือตัว ประกันออกมาได้เกือบหมดและเป็นตัวประกันชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่ได้รับการปล่อยตัวซึ่งหลายประเทศ สอบถามว่าประเทศไทยทำได้อย่างไร และนี่คือนโยบายที่ไม่เลือกข้างและไม่เป็นศัตรูกับใครถึงแม้ว่า ตอนนี้อย่างคงพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อได้รับความร่วมมือในการช่วยเหลือตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ 2. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตระหนักดีว่า ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อก้าวไปสู่ในมิติความสัมพันธ์ ทวิภาคี นอกจากนี้ จะแสดงบทบาทนำอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงเพื่อสร้างอำนาจต่อรองร่วมและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ร่วมกันในบริบทของโลกที่แตกแยกออกเป็นขั้วโดยเน้นความเข้มแข็งในกรอบความร่วมมือในภูมิภาค

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนและกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค อาทิ การแก้ไขปัญหาพรมแดนซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้วผ่านกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง หุ้นส่วนลุ่มแม่น้ำโขง – สหรัฐฯ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น และความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – สาธารณรัฐเกาหลี ในสถานะเรื่องน้ำท่วมได้ใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในการเจรจากับประเทศสมาชิกในเรื่องขอความร่วมมือในการบริหารจัดการการปล่อยน้ำจากเขื่อน 3. การสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นใช้ประโยชน์กับการมีที่ตั้งในการใช้เชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมศูนย์กลางด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทั้งทางด้านกายภาพและในภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการค้าทั้งชายแดนและระหว่างประเทศเสริมสร้างความสามารถในการดึงดูดการลงทุนของไทย 4. อีกวิธีหนึ่งของการทูตเชิงรุกคือ การมีจุดยืนมีนโยบายมีท่าทีที่ชัดเจนในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในทุก ๆ ประเด็นและในทุก ๆ มิติรวมทั้งในทุกเวทีของโลกและการแสดงบทบาทนำในทุกโอกาสการแสดงเจตจำนงเข้าร่วม BRICS เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้เชื่อมต่อเป็นผู้ประสานความสมดุลระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้ การเล่นบทบาทนำในการผลักดันประเทศกำลังพัฒนามีสหประชาชาติมีเสียงมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดระเบียบโลกให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับการสมัครเข้าร่วมโอเอซีดีระดับประเทศสู่มาตรฐานสากลในทุกมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยส่งเสริมการลงทุนและยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนและธรรมาภิบาลเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของโลก 5. ในเวทีระหว่างประเทศรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในประเด็นที่โลกให้ความสำคัญรวมถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนและค่านิยมของประชาธิปไตย โดยในประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยรัฐบาลให้ความสำคัญกับทั้งสองประเด็น ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปและในภูมิภาคยุโรปมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ความคืบหน้าล่าสุดคือเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบต่อความตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์หุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปหรือ PCA ซึ่งความตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญและมองเห็นศักยภาพของประเทศไทย สหภาพยุโรปไม่ได้เชิญทุก ๆ ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกถือเป็นความตกลง PCA เช่นที่สหภาพยุโรปได้หยิบยื่นให้กับประเทศไทยการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปและการเจรจา FTA ไทยกับกรมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ เอฟตา ซึ่งประเด็นสิทธิมนุษยชนและประเด็นเรื่องประชาธิปไตยเป็นหลักการสำคัญและเป็นกรอบในการเจรจาประเทศไทยเป็น 1 ใน 2 ของผู้นำที่ได้รับเชิญให้กล่าวถ้อยแถลงในนามครบรอบ 75 ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเมื่อเดือนธันวาคม 2566 และเมื่อเดือนมีนาคม 2567 อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย นายเศรษฐา ทวีสิน ได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบ

การประชุมทางไกลในการประชุม Summit for Democracy ครั้งที่ 3 ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง ดังนี้

แนวนโยบายชุดนี้เน้นเรื่องเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน และเรื่องปากท้องเป็นหลัก ประเด็นที่มีการอภิปรายกันเป็นจำนวนมากและมีคำถามว่าเหตุใดนโยบายแห่งรัฐจึงไม่มีการลงรายละเอียด ซึ่งรองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบไปแล้วว่าเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีการกำหนดให้ลงรายละเอียดเท่าที่รัฐบาลได้ดำเนินการทุกประการ และที่สำคัญสมาชิกฯ ต้องแยกระหว่างสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์กับแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยแนวนโยบายแห่งรัฐ แสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลวาดภาพประเทศไทยให้เป็นที่ไปในทิศทางใด และมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร ส่วนรายละเอียดของโครงการจะตามมาในภายหลัง สำหรับข้อห่วงใยว่าเพราะเหตุใดแนวนโยบายแห่งรัฐจึงมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถานั้น ขอเรียนว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ได้รับการสืบทอดอุดมการณ์มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนถึงพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน สำหรับพรรคแกนนำฝ่ายค้านก็คงไม่ต่างกันและมีการสืบทอดเจตนารมณ์จากพรรคการเมืองหนึ่งเช่นกัน สิ่งที่บรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลคือ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกับที่สมาชิกฯ อภิปรายอย่างชัดเจนคือประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากกว่าในปัจจุบัน ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้คือร้อยละ 5 แม้ว่าศักยภาพของประเทศไทยจะค่อนข้างจำกัดแต่นี้คือวิสัยทัศน์ เป็นความตั้งใจและความพยายามของรัฐบาลชุดปัจจุบันในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เติบโตอยู่ในจุดที่เหมาะสมและสามารถกระจายความมั่งคั่งให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ประเด็นเรื่องแนวนโยบาย โครงการอินเทอร์เน็ตเทรนเมนต์ คอมเพล็กซ์ หรือสถาบันเทิงครบวงจร สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าวตั้งแต่นั้นปีที่ผ่านมา และได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป คณะรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งส่งให้กระทรวงการคลังไปศึกษาร่างกฎหมายและปรับแก้ให้มีความเหมาะสม ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วค่อนข้างมาก และมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการร่างกฎหมายของทางภาครัฐ รวมทั้งดูเรื่องข้อจำกัดของกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนมีการทำประชาพิจารณ์และมีผู้เห็นชอบประมาณร้อยละ 80 ซึ่งเป็นข้อดีที่พี่น้องประชาชนให้การยอมรับ ส่วนขั้นตอนต่อไป กระทรวงการคลังจะส่งร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะส่งไปตรวจที่คณะกรรมการกฤษฎีกาและส่งกลับมาเพื่อมาบรรจุต่อสภาผู้แทนราษฎร ตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐสภาในการดูรายละเอียดของตัวกฎหมายให้มีความเหมาะสม แต่ในส่วนของผลประโยชน์และมิติทางด้าน

เศรษฐกิจนั้น เป็นสิ่งสำคัญซึ่งได้มีการทำแบบจำลองทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคและมีการเทียบเคียงโดยใช้โมเดลของสิงคโปร์เป็นหลัก แบ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นสองช่วงคือ

1. ช่วงการก่อสร้างซึ่งกินเวลาระยะเวลา 3 – 4 ปี และ 2. ช่วงการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยช่วงแรกการลงทุนจริงจะมีอย่างน้อยจตุละ 100,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเม็ดเงินลงทุนใหม่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจตุละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.23 มีการลงทุน 3 ปี คิดเป็นเม็ดเงินประมาณจตุละไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท การจ้างงานจะได้รับผลในเชิงบวกมีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 10,000 ตำแหน่งต่อการลงทุน 100,000 ล้านบาท เมื่อการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยจะเข้าสู่ช่วงการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งหากมีการเปิดให้บริการเต็มอัตรา จะสามารถเพิ่มรายจ่ายของนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 22,300 บาท/คน สำหรับประเทศไทยจะทำให้รายจ่ายของนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 66,000 บาท/คน จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 เมื่อดูผลกระทบของโครงการจะพบว่าการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 กว่า ๆ โดยแยกเป็น 3 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและปัจจัยอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดในเรื่องการดูแลรายได้ของรัฐและการกำกับดูแลการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน ที่สมาชิกฯ ให้ข้อสังเกตเป็นประโยชน์ รัฐบาลจะรับไว้เพื่อพิจารณาและผลักดันกฎหมายต่อไป สุดท้ายจะเป็นภาระหน้าที่ของรัฐสภาในการพิจารณาตัวกฎหมายและควรมีประเด็นใดที่ควรมีการปรับและแก้ไขให้มีความเหมาะสม

ประเด็นเรื่อง Soft Power ขอให้สมาชิกฯ เลิกวนเวียนอยู่กับการพยายามจะจำกัดความหมายของคำว่า Soft Power โครงการดังกล่าวเป็นแนวความคิดในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน มีการ Up Skill Re Skill และมีการเทรนคนในมิติต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน และทำให้พ้นจากความยากจน การจะนั่งถกเถียงกันจนแตกฉานว่าสุดท้ายคำว่า Soft Power คืออะไร ไม่ได้ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ วันนี้เราเดินหน้าโครงการซึ่งคำนิยามโดยคร่าวคือการสร้างเสน่ห์ดึงดูดที่จะสามารถโน้มน้าวคนจากประเทศอื่นให้อยากดำเนินชีวิตแบบคนไทยโดยไม่ใช้กำลังบีบบังคับรัฐบาลจึงต้องเข้ามาช่วยบริหารเสน่ห์เหล่านี้ โดยมีตัวเอกคือภาคเอกชนและภาคประชาชน รัฐบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุนในเรื่องของการเปิดทางให้ประชาชนและเอกชนสามารถบริหารเสน่ห์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และสามารถสร้างรายได้ด้วยเช่นกัน ซึ่ง THACCA (Thailand Creative Culture Agency) เป็นกลไกที่ต้องรอกกระบวนการกฎหมายและเป็นหัวใจสำคัญของ Soft Power ซึ่งจะรวบรวมเสน่ห์ที่มีศักยภาพมาบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ผ่านนโยบายที่เรียกว่า OFOS (One Family One Soft Power) หรือหนึ่งครอบครัวหนึ่ง Soft Power ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวควรจะเสร็จก่อนหน้านี้อแล้ว แต่ติดขัดที่สถานการณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในระยะเวล่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ก่อนสิ้นปีนี้คงจะมีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ วัฒนธรรมสร้างสรรค์เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และจะส่งให้กับสภาฯ พิจารณาในรายละเอียดต่อไป

ส่วนประเด็นเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต มีสมาชิกฯ สอบถามหลายท่าน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กรุณาชี้แจงในเบื้องต้นบางส่วน จึงขอชี้แจงไปยังสมาชิกฯ และพี่น้องประชาชนว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวค่อนข้างพร้อมในเรื่องของเม็ดเงิน ซึ่งต้องขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ให้ความเห็นชอบทั้งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทำให้มีเงินอยู่ 300,000 กว่าล้านบาท สำหรับการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข่าวคือ เฟสหนึ่งจะมอบให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ 1. กลุ่มคนพิการประมาณ 2.1 ล้านคน 2. กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ประมาณ 13.5 ล้านคน ซึ่งเมื่อนำรายชื่อทั้งสองกลุ่มมารวมกันเพื่อไม่ให้รายชื่อซ้ำจะได้ประชากรทั้งสิ้นประมาณ 14.5 ล้านคน รัฐบาลได้จัดเตรียมเงินประมาณ 145,000 ล้านบาทโดยประมาณ ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวจะได้รับเป็นเงินสดเนื่องจากรับฟังความคิดเห็นจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องการให้เร่งรัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลมองเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันทันด่วนมีความจำเป็นจึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นการแจกเงินสด สำหรับในขั้นตอนต่อไปจะต้องบริหารจัดการงบประมาณในส่วนที่เหลือ โดยยังคงเป็นรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ต มีการใช้ Blockchain เข้ามาบริหารจัดการ รวมทั้งมีข้อจำกัดการใช้เงินเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินที่มากขึ้น คาดว่าระบบจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่นานและจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง ส่วนงบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีข้อห่วงใยจากสมาชิกฯ และมีความจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพัฒนาทักษะให้กับแรงงาน โดยจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไปว่าจะดำเนินงานอย่างไร สุดท้ายเงิน 10,000 บาท จะถึงมือพี่น้องประชาชนจนครบ และจะสามารถเดินหน้าได้ทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเบื้องต้นคือเดือนกันยายนนี้ และการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบถัดไป ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับพี่น้องประชาชนมีความคุ้น

สุดท้ายการใช้วาทกรรม 1 ปีที่สูญเปล่า 3 ปีเจ้ากับเจนนัน ฟังแล้วมีความห่วงใยแต่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องการเมืองและมีมุมมองที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่า 1 ปีที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่า มีการซ่อมสร้างหลายอย่าง ทั้งการซ่อมเรื่องของรายได้เกษตรกร การพักหนี้เกษตรกร มีการซ่อมระบบขนส่งสาธารณะ และมีโครงการนำร่องภายในกรุงเทพฯ รถไฟฟ้าบางสายสามารถให้บริการในราคา 20 บาทตลอดสายได้ การลงทุนพัฒนาขีดความสามารถ ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับธุรกิจไทยเพื่อให้คนไทยพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าไปแข่งขันกับนานาชาติได้ การซ่อมความไม่สะดวกของระบบสาธารณสุข เดินหน้าเรื่อง Telemedicine 30 บาทรักษาทุกที่ มีการซ่อมเรื่องการท่องเที่ยวและพรีวีซ่า วันนี้รายได้การท่องเที่ยวของประเทศไทยทำสถิติสูงสุดตลอดจนการซ่อมศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลก จากที่ตกอันดับไปเป็น 10 ปี วันนี้สามารถมีผู้นำ

ที่จะไปบอกกับต่างชาติว่าประเทศไทยเปิดสำหรับทุกคนที่จะเข้ามาทำการค้าและการลงทุนแล้ว
ซ่อมในเรื่องความไม่เท่าเทียม เช่น พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมก็ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาในสมัย
รัฐบาลหนึ่งปีที่ผ่านมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 3 ปีข้างหน้าจะไม่มีเจ้ากับเจ็ง เข้าใจในความเป็นห่วงของ
สมาชิกฯ แต่แนวนโยบายแห่งรัฐฉบับนี้จะนำพาประเทศไทยให้เป็น 3 ปีที่เจ็ดจรัสให้ได้

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งพักการประชุมเวลา 00.40 นาฬิกา
และจะประชุมในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา

พักการประชุมเวลา 00.40 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร